

Số: 63 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 4 năm 2020

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 410/HĐND-TH ngày 20/12/2019 và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Báo cáo số 29/BC-MTTQ-BTT ngày 06/12/2019 về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XII. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và với trách nhiệm trước cử tri, UBND tỉnh tổng hợp trả lời như sau:

#### I. Cử tri huyện Bình Sơn phản ánh, kiến nghị

##### 1. Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

a) Cử tri kiến nghị Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hỗ trợ 02 vụ còn lại đối với diện tích 38.149 m<sup>2</sup> ruộng Bàu Sen, xã Bình Trung và cải tạo lại diện tích bị ảnh hưởng bởi việc đổ đất làm đường cao tốc bị ngập úng, không sản xuất được; có phương án hỗ trợ, bồi thường đối với diện tích 3,1 ha ở xứ đồng Đông Bình và 0,8 ha xứ Đông Trì Bình, xã Bình Nguyên.

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh có Công văn số 194/BQL-QLDA2 ngày 13/02/2020 gửi Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và được Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trả lời tại Công văn số 36/BQL.ĐNQN-QLTCMB ngày 04/3/2020, theo đó:

“- Đối với nội dung đề nghị hỗ trợ 02 vụ còn lại với diện tích 38.149m<sup>2</sup> ruộng Bàu Sen và phối hợp với địa phương khai thông dòng chảy đảm bảo diện tích sản xuất:

+ Nhà thầu đã thực hiện việc khai thông dòng chảy đối với diện tích ruộng Bàu Sen (có Biên bản với xã Bình Trung);

+ Việc đền bù thêm hai vụ, Nhà thầu và địa phương đã làm việc tuy nhiên do thời điểm hiện nay các nhân sự chủ chốt của Nhà thầu A3 chưa quay lại do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, do đó việc thương thảo thực hiện đền bù vẫn chưa được tiến hành. Về vấn đề này, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đôn đốc bằng văn bản cũng như làm việc với Nhà thầu chính khi các nhân sự chủ chốt quay trở lại Việt Nam làm việc, sau khi có thống nhất, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà

Năng - Quảng Ngãi sẽ yêu cầu Nhà thầu chi trả, trường hợp không thực hiện Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ kiến nghị VEC trừ kinh phí bảo lãnh của Nhà thầu thực hiện.

- Kiến nghị có phương án hỗ trợ, bồi thường đối với diện tích 3,1ha ở xứ đồng Đông Bình và 0,8ha xứ đồng Trì Bình, xã Bình Nguyên: Vấn đề này tại nhiều cuộc họp, UBND xã Bình Nguyên đã có kiến nghị, kiến nghị này cũng được đưa ra tại cuộc họp ngày 28/11/2019 giữa Lãnh đạo VEC và địa phương. Đối với yêu cầu đền bù năm 2018 và năm 2019, hiện Nhà thầu và địa phương đang triển khai giải quyết tuy nhiên do nhân sự Nhà thầu chính chưa quay trở lại Việt Nam do dịch COVID-19 do đó việc thương thảo thực hiện đền bù vẫn chưa được tiến hành.”

Trong thời gian qua, đối với các nội dung còn tồn tại về công tác GPMB của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, UBND tỉnh nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, VEC chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trong thời gian đến tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo quyết liệt VEC xử lý dứt điểm trong thời gian đến.

*b) Cử tri phản ánh Khu du lịch Sinh thái Thiên Đường thuộc Công ty Cổ phần Nam Quảng Nam xây bờ kè làm ách tắc dòng chảy ở các cánh đồng thôn Trung An và thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân; phản ánh Công ty Hoàng Thịnh Đạt san ủi mặt bằng làm ảnh hưởng dòng chảy do bồi lấp mương ông Có, xã Bình Đông; phản ánh việc nâng cao công trình đập ngăn mặn tại xã Bình Dương đã gây ngập úng một số diện tích đất sản xuất vùng trũng của bà con xã Bình Thới vào mùa mưa. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, xử lý.*

- Đối với nội dung Dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đường do Công ty Cổ phần Nam Quảng Nam làm chủ đầu tư thực hiện thi công xây dựng bờ kè làm ách tắc dòng chảy ở các cánh đồng thôn Trung An và Thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân: Ngày 13/02/2020, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND xã Bình Thạnh làm việc với chủ đầu tư; tại thời điểm kiểm tra hiện trường, chủ đầu tư đã thực hiện phá dỡ bờ kè đã xây dựng, tạo dòng chảy trực tiếp thoát nước ra biển không làm ách tắc dòng chảy ở các cánh đồng thuộc thôn Trung An và thôn Phước Thành.

Đối với nội dung phản ánh của cử tri về việc dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, san ủi mặt bằng làm ảnh hưởng dòng chảy do bồi lấp mương Ông Có, xã Bình Đông; Mương Ông Có thuộc địa giới hành chính xã Bình Thạnh không thuộc địa giới hành chính xã Bình Đông; do đó, ngày 13/02/2020, Ban Quản lý cũng đã phối hợp với UBND xã Bình Thạnh làm việc với Công ty Cổ phần

Hoàng Thịnh Đạt và đi kiểm tra hiện trường. Tại thời điểm kiểm tra, hiện trạng trên mặt bằng dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất có 02 mương thoát nước (mương Ông Có và mương Hà Mòi), chủ đầu tư đã thực hiện việc nạo vét đảm bảo khơi thông dòng chảy. UBND xã Bình Thạnh đã đề nghị chủ đầu tư đắp bờ tạm thời ngăn dòng nước mưa chảy tràn vào Khu dân cư Vĩnh An với chiều dài khoảng 150m từ mương Ông Có đến mương Hà Mòi, chủ đầu tư đã thống nhất và sẽ thực hiện trước mùa mưa năm 2020.

- Công trình đập ngăn mặn tại xã Bình Dương:

Đập ngăn mặn sông Trà Bồng được xây dựng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, vào mùa lũ vừa qua (năm 2018 và 2019) công trình chưa được xây dựng xong, chưa lắp đặt hệ thống cửa van và dòng chảy qua đập là chảy tự do, không làm dâng nước ở thượng lưu. Do vậy, việc ngập úng một số diện tích đất sản xuất vùng trũng của bà con xã Bình Thới vào mùa mưa lũ không do công trình Đập ngăn mặn sông Trà Bồng gây ra mà có thể do hệ thống các đập bồi trên các nhánh sông Trà Bồng, Thái Tân và Cáp Da chưa tháo dỡ gây ra.

*c) Cử tri phản ánh tuyến kênh từ xã Tịnh Bình - xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh đổ về Bầu Dọi do san lấp mặt bằng Nhà máy mì và KCN VSIP bị ngăn dòng chảy nên lượng nước dồn ép chảy về các xứ đồng Hóc Ấu, Bầu Lát, Bầu Cây Trâm thuộc xã Bình Hiệp gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân; Cử tri phản ánh tuyến kênh B-32, xã Bình Thới bị rò rỉ, gây ngập úng ở một số diện tích mới gieo sạ ở gần kênh và thiếu nước ở một số diện tích xa kênh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục.*

- Ngày 30/3/2020, BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp làm việc với UBND xã Bình Hiệp và kiểm tra hiện trường, tại buổi làm việc UBND xã Bình Hiệp có ý kiến như sau:

+ Khi trời mưa, lưu lượng nước tại Bầu Dọi và các xứ đồng Hóc Ấu, Bầu Lát, Bầu Cây Trâm (thôn Xuân Yên, xóm Lộc Thượng) chảy và thoát tự nhiên theo suối Kinh (suối Bản Thuyền) về hạ lưu không gây ngập úng.

+ Nguyên nhân dẫn đến nước đổ về Bầu Dọi gây dồn ép chảy về các xứ đồng Hóc Ấu, Bầu Lát, Bầu Cây Trâm thuộc xã Bình Hiệp gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân là do xả lưu lượng nước từ kênh Chính Bắc (kênh Thạch Nham) tại vị trí Cầu Máng trực tiếp xuống suối Kinh kết hợp với lưu lượng nước mưa hiện tại Bầu Dọi và các xứ đồng Hóc Ấu, Bầu Lát, Bầu Cây Trâm dẫn đến ngập úng. Đề nghị đơn vị quản lý khai thác kênh Chính Bắc khi trời mưa không được xả lưu lượng nước từ kênh xuống tại vị trí cầu Máng chảy trực tiếp xuống suối Kinh.

+ Việc thi công san nền KCN VSIP và hiện trạng mặt bằng Nhà máy tinh bột bì Tịnh Phong không bị ngăn dòng chảy của suối Kinh, thoát nước bình thường theo tự nhiên.

- Về lâu dài UBND xã Bình Hiệp đề nghị UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ kinh phí để nạo vét tuyến mương Làng chạy từ thôn Xuân Yên Tây đến thôn Liên Trì đảm bảo cho việc thoát nước của khu vực các cánh đồng.

*d) Cử tri kiến nghị hiện nay các khu vực neo đậu tàu thuyền của ngư dân xã Bình Thuận đã quy hoạch xây dựng hệ thống Cảng. Đề nghị tỉnh sớm quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền cho ngư dân.*

Hiện tại tỉnh đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu neo đậu tránh trú bão, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền kết hợp với hậu cần nghề cá Sa Cần tại Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 22/11/2019, với quy mô diện tích 96,46ha (trong đó, phần diện tích trên bờ 17,48ha, phần diện tích mặt nước 78,98ha, lượng tàu neo đậu 800 tàu).

## **2. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

*a) Cử tri phản ánh Nhà máy bê tông Thiên Sơn gây ô nhiễm môi trường, xe chở vật liệu làm rơi vãi cát sạn, bụi bặm trên đường, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và sức khỏe của người dân khu vực lân cận.*

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với công an huyện Sơn Tịnh và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra và đã xử lý các loại xe chở vật liệu, quá tải làm rơi vãi cát sạn, bụi bặm trên đường.

*b) Cử tri phản ánh Công ty Giày da Hiệp Ích Việt Nam đóng trên địa bàn thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh thường xuyên đốt các loại chất thải từ giày da vào ban đêm gây ô nhiễm môi trường.*

Qua xác minh thông tin và báo cáo của Công ty TNHH Hiệp Ích Việt Nam tại văn bản số 02/2020/Cv-HYVN ngày 17/02/2020, Công ty được thành lập tháng 01/2019 và hoạt động chính thức từ tháng 10/2019. Trong quá trình dọn dẹp nhà máy công nhân không bỏ rác vào thùng chứa rác để thu gom, xử lý mà đem đốt trong khuôn viên nhà máy (02 lần vào tháng 8/2019 và tháng 9/2019). Việc đốt rác trên một phần do người quản lý nhà máy người nước ngoài nên chưa nắm rõ hết quy định về công tác quản lý môi trường tại Việt Nam. Từ vụ việc trên, Công ty đã ngưng việc đốt rác và có hợp đồng với Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama thu gom, xử lý từ ngày 02/01/2020. Kể từ đó không còn nhận bất kỳ phản ánh nào của cử tri Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

*c) Cử tri phản ánh Nước sinh hoạt do Công ty CP Vinaconex Dung Quất cung cấp không đảm bảo chất lượng, thường xuyên xảy ra tình trạng nước bị vẩn đục, cáu bẩn.*

Qua các đợt kiểm tra của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, kết quả của các lần kiểm nghiệm cho thấy mẫu nước trước khi vào Khu dân cư đạt quy chuẩn, trong khi đó nước tại hộ dân trong Khu dân cư bị vẩn đục, cáu cặn nhiều. Công ty Cổ phần Vinaconex đã thường xuyên

kiểm tra, súc xả đường ống với khối lượng nước súc xả lớn, tuy nhiên, chất lượng nước vẫn chưa được đảm bảo. Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng nước vẫn đục, cầu bản cần thay thế toàn bộ các đường ống thép tráng kẽm trong các Khu dân cư bằng ống HDPE. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu thực hiện.

*d) Cử tri phản ánh Trạm trộn bê tông của Công ty Thịnh Hưng gây ô nhiễm môi trường, đã được các cơ quan chức năng xử phạt và đình chỉ, tạm dừng hoạt động, nhưng Công ty vẫn lén lút hoạt động vào các buổi tối và ngày nghỉ gây bức xúc trong Nhân dân thôn Tân Hy.*

Qua kiến nghị của người dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty Thịnh Hưng, yêu cầu Công ty cho ngừng hoạt động Trạm trộn bê tông (do Công ty Hòa Phát tự ý cho lắp đặt). Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục hoạt động. Ngày, 04/5/2019, Phòng cảnh sát PCTP về môi trường - Công an tỉnh Quảng Ngãi (PC05) có Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty với số tiền 6 triệu đồng; đồng thời, UBND huyện Bình Sơn cũng có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thịnh Hưng.

Khi nhận thông tin phản ánh Công ty Thịnh Hưng vẫn lén lút hoạt động, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn phối hợp UBND xã Bình Đông đi kiểm tra đột xuất nhưng chưa phát hiện Trạm trộn bê tông hoạt động trở lại. Ngày 04/02/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Sơn tiếp tục kiểm tra hiện trường Trạm trộn bê tông và ghi nhận Trạm trộn bê tông của Công ty Thịnh Hưng đã tháo rời silo trạm trộn và không có người hoạt động.

*đ) Cử tri kiến nghị tỉnh cần xem xét lại việc cấp phép cho Công ty khai thác mỏ đá Hang Hùm - Gò Dê, vì mỏ đá gần nơi dân cư sinh sống, gần ruộng sản xuất, đe dọa đến tính mạng và đời sống của người dân.*

Mỏ đá Hang Hùm - Gò Dê, xã Bình Thanh Đông, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác cho Công ty TNHH Thành Long tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 05/7/2012; diện tích cấp phép khai thác 8,5 ha, thời hạn khai thác 11 năm (đến ngày 04 tháng 7 năm 2021). Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Hang Hùm - Gò Dê, xã Bình Thanh Đông, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 18/6/2012.

Qua kiểm tra hiện trạng khai việc thác tại mỏ đá Hang Hùm - Gò Dê cho thấy, Công ty thực hiện khai thác đúng với vị trí cấp phép khai thác mỏ và thực hiện đảm bảo các điều kiện về an toàn khi hoạt động khai thác đúng theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, không làm ảnh

hưởng đến đất sản xuất của người dân và không đe dọa đến tính mạng và đời sống của Nhân dân trong khu vực như phản ánh của cử tri.

*e) Cử tri phản ánh Khu tái định Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn II) không có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nên chảy tràn xuống KDC xóm Bắc, thôn An Lộc gây mùi hôi thối, môi trường bị ô nhiễm, nhất là khu vực đối diện Trường THCS Bình Trị; hệ thống thoát nước tại khu Tái định cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn III) thi công dở dang làm bồi lấp ruộng thôn An Lộc, nước thải không xử lý gây ô nhiễm môi trường.*

- Đối với Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn II):

UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bình Sơn và Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi, UBND xã Bình Trị khảo sát và làm việc tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường đoạn giáp Trường Trung học cơ sở Bình Trị cho thấy: Hiện nay khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường 1 (xây dựng vào năm 2002) và KDC Tây Bắc Vạn Tường 2 (xây dựng vào năm 2009) chưa được xây dựng hệ thống gom và xử lý nước thải hoặc đầu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải chung của Khu kinh tế Dung Quất. Tại khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường 1, là khu vực giáp ranh liền kề Trường Trung học cơ sở xã Bình Trị hiện đã được đầu tư hệ thống thoát nước mưa đồng bộ trong khu dân cư để thoát nước mưa ra các mương tự nhiên vào mùa mưa; tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cho thấy có nước thải do người dân xả trực tiếp vào cống thoát nước mưa của khu dân cư; nước thải thoát ra tại một số điểm hở, gây bốc mùi hôi thối vào mùa nắng (khoảng từ tháng 12 đến tháng 9 năm sau), đặc biệt là tại khu vực trước Trường Trung học cơ sở Bình Trị.

UBND huyện Bình Sơn đã yêu cầu UBND xã Bình Trị trước mắt chỉ đạo các khu dân cư, thôn, xóm vận động người dân trong khu dân cư hạn chế xả nước thải trực tiếp vào hệ thống thoát nước mưa, gây ô nhiễm cục bộ, ảnh hưởng đến chính cuộc sống của mình và con em đang học tập tại Trường THCS Bình Trị.

Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri, UBND huyện Bình Sơn sẽ trình UBND tỉnh xem xét có chủ trương và giao cho đơn vị chức năng khảo sát, đánh giá một cách tổng thể về nhu cầu, tình trạng phát sinh và mức độ ảnh hưởng của nước thải tại 03 khu dân cư 1, 2, 3 thuộc khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường để xem xét trình UBND tỉnh cho phép cải tạo hệ thống thoát nước mưa song song với gom nước thải trong các khu tái định cư để đầu nối vào hệ thống xử lý nước thải chung trong khu kinh tế Dung Quất hoặc thực hiện đầu tư mới hệ thống gom và xử lý nước thải tại khu tái định cư phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2160/UBND-CNXD ngày 19/4/2018 về việc triển khai đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh (theo quy định của Luật Tài nguyên nước

2012 thì các khu dân cư, khu đô thị phải có hệ thống gom và xử lý nước thải tập trung).

- Đối với Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn III):

+ Vấn đề thoát nước tại KDC: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đơn vị thi công tiến hành nạo vét đất và xử lý hệ thống để đảm bảo dòng chảy, hạn chế không ảnh hưởng đến đất canh tác của các hộ dân thôn An Lộc.

+ Vấn đề thoát nước thải tại KDC: đối với nội dung này, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư Trạm xử lý nước thải theo quy hoạch được duyệt; đồng thời, Ban Quản lý đang khuyến khích người dân sử dụng bể tự hoại 03 ngăn để giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường.

*g) Cử tri phản ánh diện tích đất ở tại các khu tái định cư trên địa bàn xã Bình Trị đã cấp cho Nhân dân nhưng chưa cho phép tách thửa, gây khó khăn cho Nhân dân trong việc tặng cho, chuyển nhượng.*

Căn cứ theo quy định tại điểm 4 Điều 9 Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, quy định: “Đối với các dự án khu dân cư đã thực hiện theo quy hoạch thiết kế phân lô để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất, chỉnh trang phát triển đô thị - nông thôn thì được thực hiện việc hợp thửa đất. Trường hợp tách thửa đất, khi thực hiện thủ tục phải có ý kiến thống nhất của cơ quan thẩm quyền phê duyệt quy hoạch thiết kế phân lô mới được thực hiện”. Do đó, khi thực hiện thủ tục tách thửa đất ở đối với khu tái định cư thuộc dự án khu dân cư thì hộ gia đình, cá nhân phải được UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (trường hợp khu vực thuộc Ban Quản lý theo dõi phê duyệt quy hoạch) thống nhất mới được thực hiện. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn phối hợp thực hiện.

*h) Cử tri phản ánh năm 2003 Công ty Cao su Quảng Ngãi có khảo sát và lập biên bản giao lại cho UBND xã Bình Hòa một số diện tích đất, UBND xã đã giao cho một số hộ dân sử dụng và trồng cây lâu năm. Đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi và giao đất để xã Bình Hòa có cơ sở đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân sản xuất.*

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Bình Sơn thực hiện; qua làm việc với UBND xã Bình Hòa cho biết: Trong tháng 02/2020 UBND xã Bình Hòa phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi để rà soát các vị trí đất được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi. Qua làm việc Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi thống nhất bàn giao lại cho địa phương đối với các vị trí đất hiện nay các hộ gia

đình đang sử dụng mà chưa được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi quản lý (Công văn số 513/UBND-TNMT ngày 13/3/2020 của UBND huyện Bình Sơn).

*i) Cử tri phản ánh Công ty Hòa Phát nạo vét luồng vào cảng Hòa Phát đổ bùn, đất không đúng nơi qui định làm vùi lấp lưới của người dân khi khai thác hải sản ở những vùng lân cận; phản ánh hoạt động của Công ty thép Hòa Phát-Dung Quất gây tiếng ồn, khói, bụi, mùi hôi thối, nhất là vào ban đêm và sáng sớm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, giám sát để xử lý.*

- Đối với nội dung phản ánh Công ty Hòa Phát nạo vét luồng vào cảng Hòa Phát đổ bùn, đất không đúng nơi quy định làm vùi lấp lưới của người dân khi khai thác hải sản ở những vùng lân cận: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép được nhận chìm vật, chất ở biển theo Giấy phép số 372/GP-BTNMT ngày 21/02/2019. Trong quá trình thực hiện công tác nhận chìm, Công ty đã thực hiện việc: Giám sát môi trường nước biển ven bờ và gần bờ (do Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường thực hiện); giám sát môi trường tại các trạm quan trắc tự động (do Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát); giám sát đa dạng sinh học (do Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện). Trong suốt 01 chu trình từ lúc nạo vét, bắt đầu di chuyển đến lúc nhận chìm, tàu nhận chìm đều thông báo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi về tọa độ tàu, khối lượng nhận chìm; sau khi Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi xác nhận đồng ý mới tiến hành nhận chìm. Ngoài ra, ngày 19/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 659/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ công tác liên ngành theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động nhận chìm ở biển của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi có 03 đại diện gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Bình Thuận, UBND xã Bình Đông). Tổ giám sát thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động nhận chìm ở biển của Công ty (đã thực hiện 05 đợt kiểm tra) và ghi nhận các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép, đa dạng sinh học của động vật đáy tại khu vực nhận chìm chưa bị ảnh hưởng nhiều. Bên cạnh đó, ngày 28/6/2019, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã có Thông báo số 357/TBHH-CVHHQNg về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải; theo đó, khu vực nhận chìm vật chất nạo vét, khu vực Phao quan trắc tự động nước biển, khu vực lưới chắn bùn là các khu vực hạn chế hoặc cấm các tàu thuyền hoạt động hàng hải, đánh bắt hải sản, đề nghị các phương tiện hoạt động trong khu vực hành trình cách xa khu vực.

- Đối với phản ánh hoạt động của Công ty thép Hòa Phát – Dung Quất gây tiếng ồn, khói, bụi, mùi hôi thối, nhất là vào ban đêm và sáng sớm: dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 đã gây tiếng ồn, khói, bụi,... Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, giám sát



để phát hiện và kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; đồng thời, có văn bản nhắc nhở, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án; đặc biệt là đề nghị Công ty sớm chi trả kinh phí để di dời, tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án theo yêu cầu tại Công văn số 7061/BTNMT-TCMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

*k) Cử tri phản ánh dự án 168 ha do Công ty Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư đã thu hồi đất quá lâu nhưng bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Đề nghị tinh chỉ đạo, xử lý.*

- Dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 2.025 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 319ha (gồm giai đoạn 1A – 166ha, giai đoạn 1B – 153ha). Đến nay, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; công tác đền bù, GPMB giai đoạn 1A được 100,4ha (còn lại 44ha đang thực hiện theo hợp đồng đã ký), giai đoạn 1B nhà đầu tư đã ký hợp đồng với Trung tâm quỹ đất huyện Bình Sơn; đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

- Dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư ngày 09/8/2016 và được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 15/8/2016, điều chỉnh lần 2 ngày 31/10/2017; tiến độ thực hiện dự án đối với giai đoạn 1A (từ quý III/2016- quý II/2018) và giai đoạn 1B (từ quý III/2018 – quý II/2019); theo đó, tiến độ triển khai thực hiện dự án còn chậm so với tiến độ dự kiến thực hiện dự án. Ngày 14/10/2019, Nhà đầu tư tiếp tục có hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (giai đoạn 1A: trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm được bàn giao đất; giai đoạn 1B: trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm được bàn giao đất). Thực hiện Công văn số 384/UBND-CNXD ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết nội dung liên quan đến dự án Khu đô thị công nghiệp Dung Quất; ngày 26/02/2020, Ban Quản lý đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; theo đó, cuộc họp thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt sớm hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Quản lý xem xét, trình cấp có thẩm quyền.

*l) Cử tri phản ánh quá trình thi công tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất lu lèn nền đường làm nứt nhà dân thôn Bình An Nội; hệ thống thoát nước bị lấp gây ngập úng cục bộ, nhiễm phèn tại ruộng Đồng Bàu, xã Bình Chánh.*

- Việc thi công tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất đoạn qua xã Bình Chánh bị các hộ dân thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh cản trở không cho nhà thầu triển khai vì cho rằng việc lu rung nền đường làm nứt nhà của

các hộ dân. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã phối hợp với UBND xã Bình Chánh làm việc với các hộ dân; theo thực tế, việc nứt nhà của các hộ dân do nhiều nguyên nhân khác nhau (việc lu rung đúng theo thiết kế được duyệt). Hiện tại, Ban Quản lý đã chỉ đạo nhà thầu thay đổi biện pháp thi công (chuyển từ lu rung sang lu tĩnh và tạo rãnh dọc bên phải tuyến đường để hạn chế rung chấn khi lu). Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn tiếp tục cản trở không cho nhà thầu triển khai thi công.

- Hệ thống thoát nước bị lấp gây ngập úng cục bộ, nhiễm phèn tại ruộng Đồng Bàu Duộc, xã Bình Chánh: Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh có Công văn số 2354/UBND-CNXD về việc tạo quỹ đất sạch và chi trả trước đối với phần diện tích đất bị ngập úng kẹp giữa tuyến đường Trì Bình – Cảng Dung Quất và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Theo đó, ngày 13/11/2019, Ban Quản lý đã chi trả tiền bồi thường cho diện tích đất ruộng Đồng Bàu Duộc, xã Bình Chánh. Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đối với việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất để làm cơ sở hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

*m) Cử tri phản ánh quá trình thi công xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Đô thị Vạn Tường do bồi đắp đất nên mùa mưa nước chảy vào nhà dân, bồi lấp đường đi, đất sản xuất của Nhân dân xã Bình Trị.*

Tuyến đường dân sinh nêu trên trước đây là mương thoát nước tự nhiên và cũng là đường mòn lên rẫy. Khi mùa mưa, nước theo dòng chảy tự nhiên gây ngập úng cục bộ và ảnh hưởng đến đời sống người dân xã Bình Trị. Trong quá trình thi công tuyến đường trục chính Bắc – Nam Đô thị Vạn Tường, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị thi công nạo vét đảm bảo không gây bồi lấp đất sản xuất của người dân. Thời gian tới, để đảm bảo cho người dân an tâm sản xuất, Ban Quản lý sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, đầu tư hệ thống thoát nước theo quy hoạch.

### **3. Về lĩnh vực bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng**

*a) Cử tri phản ánh dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát (51 ha) đã Thông báo thu hồi đất, đã được kiểm kê, lập phương án bồi thường nhưng đến nay chưa chi trả tiền bồi thường và di dời Nhân dân đến nơi ở mới. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo giải quyết.*

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có Công văn số 890/BQL-PTQB ngày 29/5/2019 gửi Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc tiến độ thực hiện mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án vệ tinh (khu2-51ha) xã Bình Đông (có kèm theo Công văn 890/BQL-PTQB); theo đó, Ban Quản lý đã đề nghị Công ty sớm thực hiện các nội dung như đã cam kết tại Công văn số 177/2018/HPDQ ngày 25/3/2018, cũng như giải quyết các bức xúc của người dân, đặc biệt là vấn đề ngập úng tại mặt bằng dự

án. Ngày 10/6/2019, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có Công văn số 1030/HPDQ về việc phúc đáp Công văn số 890/BQL-PTQĐ của Ban Quản lý, trong đó có nội dung “triển khai GPMB trước khu đất 115ha này để kịp thời chuẩn bị mặt bằng cho dự án (hiện tại đang triển khai chi trả và giải phóng mặt bằng), còn khu 51ha có mặt bằng phẳng hơn sẽ xem xét triển khai sau theo lộ trình đầu tư của Tập đoàn Hòa Phát”.

*b) Cử tri phản ánh những hộ dân xã Bình Đông đã nhận tiền bồi thường từ năm 2015 nhưng chưa được bố trí tái định cư; cử tri kiến nghị sớm di dời 19 hộ dân ở vực Xóm Bàu, thôn Tân Hy 2 do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động của Công ty CP thép Hòa Phát-Dung Quất.*

- Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu, thuyền – đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng (KDC Cà Ninh) thuộc địa bàn xã Bình Đông đã được phê duyệt từ năm 2014 (trong đó, phương án đất ở được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 31/12/2004 và tổ chức chi trả tiền năm 2005). Do tính chất đặc thù của dự án là bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân có nhà cửa bị di dời nên các hộ dân phải nhường đất để xây dựng Khu tái định cư và sẽ bố trí tái định cư tại vị trí thu hồi sau khi dự án xây dựng hoàn thành. Đến nay, mặt bằng KDC Cà Ninh đã cơ bản hoàn thành; Ban Quản lý đã tổ chức bốc thăm lô tái định cư cho 46 hộ/55 lô/tổng số 52 hộ có nhà bị di chuyển, còn lại 06 hộ làm nhà trên đất người thân còn vướng mắc về cơ chế, hiện đang xin chủ trương của cấp thẩm quyền.

Hiện, chính sách bồi thường, tái định cư đã thay đổi; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, Ban Quản lý đã phối hợp UBND huyện Bình Sơn xin chủ trương UBND tỉnh cho phép áp dụng phê duyệt phương án bố trí tái định cư theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 và Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017. Sau khi UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện, Ban Quản lý sẽ tiến hành lập phương án bố trí tái định cư trình UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để thực hiện.

- Đối với việc di dời 19 hộ dân ở vực Xóm Bàu, thôn Tân Hy 2 do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động của Công ty CP thép Hòa Phát-Dung Quất: ngày 29/5/2019, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã có Công văn số 890/BQL-PTQĐ gửi Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc tiến độ thực hiện mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án vệ tinh (khu2-51ha) xã Bình Đông (có kèm theo Công văn 890/BQL-PTQĐ); theo đó, Ban Quản lý đã đề nghị Công ty sớm thực hiện các nội dung như đã cam kết tại Công văn số 177/2018/HPDQ ngày 25/3/2018, cũng như giải quyết các bức xúc của người dân, đặc biệt là vấn đề ngập úng tại mặt bằng dự án. Ngày 10/6/2019, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất có Công văn số 1030/HPDQ về việc phúc đáp Công văn số 890/BQL-PTQĐ của Ban Quản lý, trong đó có nội dung “triển khai GPMB trước khu đất 115ha này để kịp thời chuẩn bị mặt bằng cho dự án (hiện tại

đang triển khai chi trả và giải phóng mặt bằng), còn khu 51ha có mặt bằng phẳng hơn sẽ xem xét triển khai sau theo lộ trình đầu tư của Tập đoàn Hòa Phát”.

*c) Cử tri phản ánh 07 hộ dân thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông nằm trong vùng Dự án Khu dân cư Cà Ninh đã tháo dỡ nhà ở bàn giao mặt bằng cho Dự án từ năm 2015 nhưng chỉ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà ở 09 tháng, đến nay chưa được bố trí tái định cư. Đề nghị tỉnh chỉ đạo tiếp tục giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho 07 dân và bố trí tái định cư.*

Trường hợp 07 hộ dân thuộc thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông nằm trong mặt bằng dự án Khu dân cư Cà Ninh đã tháo dỡ nhà ở, bàn giao mặt bằng vào tháng 9/2016; đến nay, người dân đã bốc thăm lô tái định cư nhưng chưa giao đất (Ban Quản lý đang tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương áp dụng cơ chế phương án tái định cư). Việc hỗ trợ tiền thuê nhà vượt 09 tháng đã được UBND tỉnh cho chủ trương tại Công văn số 4076/UBND-CNXD ngày 19/7/2019; theo đó, ngày 28/02/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất thuộc Ban Quản lý có Công văn số 106/PTQĐ trình UBND huyện Bình Sơn phê duyệt phương án hỗ trợ với giá trị là 319.500.000 đồng (dự kiến phê duyệt trước 31/3/2020).

*d) Cử tri phản ánh các dự án: Lán Trại Tam, Tuyến đường trục 1km, Tuyến đường Bình Long - Dung Quất thuộc xã Bình Thuận đã có quyết định thu hồi từ năm 2007 nhưng đến nay dự án không thực hiện nhưng không thu hồi lại quyết định thu hồi đất, một số nhà dân bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa hoặc xây mới. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý.*

- Tuyến đường Bình Long - Dung Quất thuộc xã Bình Thuận:

Đối với dự án Tuyến đường Bình Long – Dung Quất (tờ bản đồ 1, 2, 3, 4): Theo thông báo số 174/TB-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh có nêu “Vì chưa có kế hoạch triển khai giai đoạn 2 của dự án, cho phép Ban Quản lý KKT Dung Quất quyết toán phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực hiện chi trả đến thời điểm hiện tại. Ban Quản lý KKT Dung Quất chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất phối hợp với UBND xã Bình Thuận làm việc với các hộ dân, có biên bản thống nhất, xác nhận sẽ được khấu trừ khi triển khai dự án tiếp theo. Giao UBND huyện Bình Sơn xem xét, điều chỉnh hoặc bãi bỏ quyết định thu hồi đất của các hộ có đất ở bị thu hồi thuộc giai đoạn 2 của dự án và thông báo cho các hộ dân tiếp tục sử dụng”.

Hạng mục Tuyến nhánh rẽ đi đường ống dẫn dầu thuộc dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất tại xã Bình Thuận do Ban quản lý dự án đoạn Bình Long - cảng Dung Quất thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm chủ đầu tư thực hiện dự án từ năm 2008. UBND huyện Bình Sơn phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 theo chính sách quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc

ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại dự án có 09 hộ có đất ở, tài sản nhà cửa, vật kiến trúc được bồi thường, di chuyển ra khỏi mặt bằng thuộc đối tượng giao đất tái định cư gồm các hộ: Phạm Thị Na, Nguyễn Thị Trâm, Huỳnh Định, Võ Thị Bâu, Huỳnh Tổng, Huỳnh Bé, Phạm Ngọc Hiền, Phạm Thị Xuân và Lê Thân. Sau khi Phương án bồi thường được phê duyệt, thực hiện chi trả tiền có 06/09 hộ là Huỳnh Định, Võ Thị Bâu, Huỳnh Tổng, Huỳnh Bé, Phạm Thị Xuân và Lê Thân nhận tiền bồi thường; còn 03 hộ chưa thống nhất nhận tiền là hộ Phạm Ngọc Hiền, Phạm Thị Na và Nguyễn Thị Trâm. Về giá đất ở tính tiền bồi thường đối với các hộ dân tại dự án là 140.000 đồng/m<sup>2</sup>.

Trong 06 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư có 05 hộ có đất ở, nhà phải di chuyển thuộc đối tượng hộ chính là hộ: Huỳnh Định, Võ Thị Bâu, Huỳnh Tổng, Phạm Thị Xuân, Lê Thân và 01 hộ làm nhà trên đất cha mẹ là hộ ông Huỳnh Bé thuộc đối tượng tái định cư hộ phụ.

Tại thời điểm phê duyệt Phương án bồi thường năm 2008, Khu dân cư Trảng Bông mở rộng không còn đất để cấp tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Bình Thuận vận động các hộ dân vào tái định cư Khu dân cư Bình Thuận 16,8 ha, nhưng các hộ không thống nhất và đề nghị giao đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng, xã Bình Trị. Tuy nhiên, tại thời điểm này Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng chưa hoàn thành công tác xây dựng nên không giao đất tái định cư cho hộ dân được. Đến năm 2010 Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng hoàn thành thì ưu tiên cấp trước cho các hộ dân tái định cư thuộc các dự án ở xã Bình Trị, còn các hộ dân ở dự án này chưa được cấp đất tái định cư. Đến ngày 22/7/2010 Ban quản lý dự án đoạn Bình Long - cảng Dung Quất thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất có Công văn số 31/BDA-BL về việc dừng thực hiện chi trả kinh phí bồi thường các Hạng mục thuộc dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất và đề nghị quyết toán công tác bồi thường, hỗ trợ của dự án. Do đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn đã dừng chi trả và quyết toán kinh phí với Chủ đầu tư và hoàn trả số tiền còn lại của 03 hộ chưa nhận tiền cho Ban quản lý dự án đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (hiện nay Ban quản lý dự án đoạn Bình Long - cảng Dung Quất đã giải thể).

Theo nguyện vọng của các hộ dân về thay đổi vị trí tái định cư, ngày 15/12/2014 UBND huyện Bình Sơn đã ban hành Công văn số 2578/UBND-DQ về việc thống nhất thay đổi vị trí tái định cư cho các hộ dân thuộc các dự án trên địa bàn xã Bình Thuận. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan chức năng đã tiến hành giao đất thực địa cho các hộ vào năm 2015, 2016. Đến nay, còn 02 hộ chưa đồng ý nhận đất tái định cư là hộ Huỳnh Bé và Lê Thân (đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tháo dỡ nhà).

Thời điểm phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào năm 2008, UBND huyện Bình Sơn áp dụng chính sách theo quy định tại Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và theo quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 37 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 quy định những hộ được bố trí đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất tại khu tái định cư theo nguyên tắc sau:

a) Trường hợp giá đất ở hợp pháp bị thu hồi cao hơn giá đất ở tại khu tái định cư thì nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại khu tái định cư.

b) Trường hợp giá đất ở hợp pháp bị thu hồi thấp hơn giá đất ở tại khu tái định cư thì nộp tiền sử dụng đất theo giá đất ở hợp pháp bị thu hồi.

Nội dung tồn tại của Dự án kéo dài từ năm 2008 đến nay cử tri xã Bình Thuận nhiều lần kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, qua tiếp xúc đối thoại với Bí thư Huyện ủy Bình Sơn và qua tiếp công dân huyện. UBND huyện Bình Sơn đã kiến nghị Sở Tài chính xem xét, thống nhất trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện về giá tính thu tiền sử dụng đất tái định cư và hỗ trợ thuê nhà tạm từ khi tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng đến khi giao đất tái định cư tại Công văn số 2915/UBND-TNMT ngày 04/12/2018, Công văn số 772/UBND ngày 09/4/2019. Về vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bình Sơn rà soát, tổng hợp kết quả giải quyết và những nội dung tồn tại, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý theo quy định gửi Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Dự án di dời các cơ sở kinh doanh dịch vụ 6,2 ha (Láng trại tạm):

Dự án di dời các cơ sở kinh doanh dịch vụ 6,2 ha trên địa bàn xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 31/12/2007. Theo phương án bồi thường được duyệt có 52 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; trong đó, 07 hộ có nhà cửa phải di chuyển chỗ ở và được bố trí tái định cư. Vấn đề hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ thuê nhà tạm, cấp đất tái định cư và nộp tiền sử dụng đất của hộ dân trong vùng dự án đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Từ đó đến nay cử tri xã Bình Thuận nhiều lần kiến nghị tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, qua tiếp xúc đối thoại với Bí thư Huyện ủy Bình Sơn và qua tiếp công dân huyện.

UBND huyện Bình Sơn đã có ý kiến thống nhất cùng Ban Quản lý tiếp tục giải quyết vướng mắc tạo quỹ đất sạch giao Ban Quản lý kêu gọi đầu tư và thống nhất đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết tại Công văn số 1709/UBND-TNMT ngày 11/7/2018, Công văn số 2926/UBND-TNMT ngày 06/12/2018, Công văn số 865/UBND-TNMT ngày 17/4/2019 và Công văn số 1503/UBND-TNMT ngày 20/6/2019.

Để giải quyết tồn tại, vướng mắc của các hộ dân trong vùng dự án đã kéo dài từ năm 2007 đến nay, tránh tình trạng Nhân dân quá bức xúc tạo thành điểm nóng phức tạp, trong thời gian đến UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài

chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi nghiên cứu thực hiện.

*d) Cử tri phản ánh các hộ dân gần Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol còn 10 hộ chưa nhận tái định cư, riêng trường hợp của hộ ông Nguyễn Văn Ninh được UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ kinh phí để tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc bàn giao mặt bằng, giao 01 lô tái định cư có thu tiền sử dụng đất năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết.*

- Dự án di dời các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp do gần Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol hiện còn 10 hộ chưa nhận đất tái định cư; vì khi thực hiện dự án thì các hộ dân này có đăng ký nguyện vọng và được phê duyệt phương án tái định cư tại Khu dân cư 16,8ha xã Bình Thuận; tuy nhiên, theo Thông báo số 166/TB-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh thì không thực hiện việc cấp đất tái định cư tại Khu dân cư 16,8ha xã Bình Thuận cho các hộ dân. Hiện tại, 10 hộ dân chưa nhận đất tái định cư do chờ tái định cư tại Vạn Tường và vẫn sinh sống bình thường, không bị ảnh hưởng ô nhiễm bởi nhà máy (do nhà máy không còn hoạt động). Đồng thời, Ban Quản lý đã có văn bản xin chủ trương cho phép khoan nợ đối với các trường hợp đã nhận tiền, khấu trừ số tiền đã nhận khi có Nhà đầu tư mới và đề nghị hủy quyết định thu hồi đất để đảm bảo quyền lợi của người dân.

- Riêng trường hợp ông Nguyễn Văn Ninh sau khi UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ kinh phí tại Công văn số 2048/UBND-CNXD ngày 29/4/2016; UBND xã Bình Thuận và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã phối hợp vận động, giải thích với hộ dân và ông Nguyễn Văn Ninh đã đồng ý nhận đất tái định cư tại khu Tây sông Trà Bồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol đã ngừng hoạt động và làm thủ tục bàn giao lại cho Tập đoàn dầu khí; do đó, chủ đầu tư thực hiện việc quyết toán dự án nên không còn nguồn kinh phí để chi trả cho hộ ông Nguyễn Văn Ninh.

*e) Cử tri phản ánh năm 2015 tỉnh có chủ trương quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích quy hoạch 190ha tại Bình Hòa, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị tỉnh thông tin cho Nhân dân biết Dự án trên có thực hiện hay không, nếu không thực hiện thì đề nghị cho Nhân dân chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà.*

Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/5/2015 trong đó có Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có các Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề cương – Dự toán Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi (xã Bình Hòa – huyện Bình Sơn – tỉnh Quảng Ngãi); Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày

14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi (xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi do đơn vị Tư vấn (Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) triển khai xây dựng đúng tiến độ và đã báo cáo thông qua UBND tỉnh Quảng Ngãi và các Sở, ngành có liên quan tại cuộc họp góp ý kiến ngày 12/5/2017. Sau cuộc họp, đơn vị Tư vấn đã tiếp thu ý kiến góp ý và chỉnh sửa hoàn chỉnh Đề án trước ngày 30/5/2017 theo Thông báo kết luận số 153/TB-UBND ngày 17/5/2017. Ngày 07/7/2017, Đề án đã được thông qua tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trước khi trình xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 25/8/2017, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tạm dừng Dự án để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn về sự cần thiết, cơ sở thực tiễn, cũng như hiệu quả về kinh tế, xã hội mà Đề án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ngãi mang lại (chưa có ý kiến chính thức bằng văn bản). Trong thời gian đến UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý rà soát, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh về nội dung này để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

*g) Cử tri phản ánh Khu tái định cư An Hòa thuộc khu TĐC Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) hệ thống điện thấp sáng do chủ đầu tư chưa bàn giao nên Nhân dân không thể đấu nối để kéo điện thấp sáng đường quê được.*

Hiện nay, hệ thống điện thấp sáng Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) đã được đầu tư và thi công hoàn thành. Tuy nhiên, Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3) vẫn chưa được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao dự án trong quý III/2020.

*h) Cử tri phản ánh hiện nay nhà ở của một số hộ dân thuộc dự án tuyến đường Bắc- Nam, đoạn qua Hải Nam, Hải Thanh, xã Bình Hải đã kiểm kê từ năm 2015, hiện nay nhà đã xuống cấp nhưng không thể sửa chữa vì chưa biết dự án có tiếp tục triển khai hay không. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết.*

Tuyến đường giao thông trục chính Bắc - Nam đô thị Vạn Tường đoạn qua Hải Nam, Hải Thanh, xã Bình Hải đã được UBND huyện Bình Sơn thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 30/9/2019. Hiện nay, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đang tiến hành thực hiện việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và cấp đất tái định cư cho dân để giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng dự án.



*i) Cử tri kiến nghị tình cần can thiệp với Công ty 658 trả lại đường dân sinh và giữ nguyên nương đập Ngâm cho Nhân dân xóm Hải Hòa, xã Bình Hải.*

Dự án Khu dịch vụ - du lịch Bình Sơn Hải của Công ty Cổ phần 658 được Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2006 (đã thực hiện xong công tác bồi thường, người dân trong vùng dự án đã bàn giao đất). Năm 2019, Công ty Cổ phần 658 thi công san ủi mặt bằng và xây dựng tường rào dự án; trong đó, có san lấp một phần đường dân sinh đi lại ra biển của Nhân dân xóm Hải Hòa, xã Bình Hải. Ngoài ra, trong mặt bằng dự án có thu hồi một phần đoạn cuối nương đập Ngâm (phần thoát nước ra biển), Nhân dân đề nghị giữ nguyên. Đối với vấn đề này, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi sẽ phối hợp chính quyền địa phương và Công ty Cổ phần 658 kiểm tra thực tế hiện trường và đối chiếu hồ sơ pháp lý việc Công ty thi công có đảm bảo đúng ranh giới đã được cấp phép hay không và nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

#### **4. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*a) Cử tri phản ánh nút giao thông của tuyến đường Bắc - Nam và đường Bình Hòa đi An Cường, xã Bình Hải hiện nay khi trời mưa bùn đổ xuống và đọng trên mặt đường gây trơn trượt, ảnh hưởng và gây nguy hiểm đến việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị tình chỉ đạo xử lý.*

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đã giải quyết và thi công hoàn thành trong năm 2019. Hiện nay, tại nút giao giữa đường Bình Hòa đi An Cường xã Bình Hải và tuyến đường trục chính Bắc - Nam đã thi công hoàn thành đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông khi qua vị trí này.

*b) Cử tri phản ánh hệ thống thoát nước mặt từ Cầu phủ ra ngã 4 đường Trung Dương, thị trấn Châu Ổ bị bồi lấp nên gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.*

Hệ thống thoát nước mặt đường từ Cầu Phủ ra ngã 4 đường Trung Dương, thị trấn Châu Ổ nằm trong dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1027-Km1045+780 đến nay đã được thi công hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, mặt đường thoát nước tốt không gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

*c) Cử tri phản ánh công thoát nước tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất đoạn qua đồng ruộng thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh quá nhỏ không thể thoát nước được.*

Tại vị trí này, hiện nay nhà thầu đang sử dụng đoạn công tạm D800 nhằm thoát nước tạm cho tuyến đường để phục vụ cho việc thi công công trình. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, công thoát này là công hộp có khẩu độ

lớn là 2H(3,0 x 3,0). Vì vậy, khi thi công xây dựng hoàn thành sẽ đảm bảo thoát nước cho khu vực dự án.

*d) Cử tri kiến nghị cần lắp đặt đèn tín hiệu giao thông khu vực Ngã tư - Công số 2 Hòa Phát - Dung Quất đến nhà máy Đóng Tàu và Ngã 4 - Cây xăng (cầu mới), xã Bình Đông; đoạn đường giao nhau (ngã 5) trên trục đường Quốc Lộ 24C (trước Công ty Phan Vũ), xã Bình Thuận để giảm tai nạn giao thông.*

- Nội dung “Cử tri kiến nghị cần lắp đặt đèn tín hiệu giao thông khu vực Ngã tư – Công số 2 Hòa Phát - Dung Quất đến nhà máy Đóng Tàu và Ngã 4 – Cây xăng (cầu mới), xã Bình Đông để giảm tai nạn giao thông”: Tại 02 vị trí này, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã tổng hợp đầu mục công việc và lập dự toán trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, dự kiến sẽ tổ chức triển khai thực hiện vào đầu quý II/2020.

- Vị trí nút giao này nằm trong dự án đường Trị Bình – cảng Dung Quất do Ban Quản lý khu kinh tế Qung Quất và các Khu công nghiệp làm chủ đầu tư chuẩn bị triển khai đầu tư nên sẽ kiến nghị Ban Quản lý khu kinh tế Qung Quất và các Khu công nghiệp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông sau khi dự án đầu tư hoàn thành. Hiện tại, tại nút giao này trên tuyến Quốc lộ 24C đã lắp đặt biển hạn chế tốc độ tối đa 50Km/h, có biển cảnh báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên, hệ thống sơn vạch đường. Trên 04 tuyến nhánh chưa có biển báo “Giao nhau với đường ưu tiên”, không có sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc. UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ, không chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ tại khu vực này và UBND huyện Bình Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh rà soát, lắp đặt các biển báo “*Giao nhau với đường ưu tiên*” và sơn gờ giảm tốc trên tuyến đường huyện Dốc Sỏi - Dung Quất và đường nội bộ Khu kinh tế Dung Quất tại vị trí nút giao. UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Doanh nghiệp Phan Vũ khẩn trương bổ sung biển báo “*Giao nhau với đường ưu tiên*” và sơn gờ giảm tốc tại đường ra vào công ty Phan Vũ ngay vị trí nút giao.

## **5. Về lĩnh vực cơ chế, chính sách**

*Cử tri phản ánh một số thửa đất hộ gia đình, cá nhân của xã Bình Đông làm nhà ở trước ngày 01/7/2004 nhưng không được cấp Giấy CNQSD đất; vì vướng quy hoạch chung của KKT Dung Quất (từ tháng 5/2000). Đề nghị tỉnh có cơ chế đặt cách để giải quyết cho các trường hợp trên, đảm bảo quyền lợi cho Nhân dân.*

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là

không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất...”.

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan liên quan làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn được biết: hộ gia đình cá nhân tại xã Bình Đông nói riêng và các xã nằm trong khu kinh tế Dung Quất nội dung thuộc các trường hợp sử dụng ổn định trước 01/7/2004 đã gửi hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh huyện Bình Sơn để được xem xét trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tuy nhiên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Bình Sơn từ chối giải quyết hồ sơ của công dân bằng văn bản vì cho rằng người dân tự tạo lập làm nhà trên đất nông nghiệp là có vi phạm pháp luật về đất đai và không phù hợp với quy hoạch của khu kinh tế Dung Quất nên không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Vì vậy, trường hợp này hồ sơ đang được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh huyện Bình Sơn thụ lý, trả hồ sơ, nên chưa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Bình Sơn.

Để thống nhất phương án giải quyết quyền lợi của người dân, UBND huyện Bình Sơn sẽ kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cơ quan trực thuộc thực hiện đảm bảo quyền và lợi ích của người dân với 02 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Đối với các trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước tháng 5/2000 (công bố quy hoạch khu kinh tế Dung Quất) mà người sử dụng đất đã sử dụng ổn định, liên tục, được UBND xã xác nhận không có tranh chấp: Đề nghị áp dụng điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ vì hộ gia đình, cá nhân đã xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (nếu có) trước ngày công bố quy hoạch phát triển khu kinh tế Dung Quất; trường hợp này, sau khi được thống nhất chỉ đạo, UBND xã Bình Đông và các xã có trường hợp tương tự lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi – Chi nhánh huyện Bình Sơn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thì trình UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh huyện Bình Sơn từ chối giải quyết hồ sơ thì có văn bản trả lời lý do từ chối giải quyết để công dân có cơ sở thực hiện khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp 2: các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ tháng 5/2000 trở về sau (sau ngày công bố quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất) thì áp dụng Điều 22, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì người dân sử dụng, xây dựng trái với quy hoạch sử dụng đất đã công bố (xây dựng trái phép, vi phạm pháp luật đất đai). Các trường hợp này được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.

Hiện nay, công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn KKT Dung Quất đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát, tổng hợp, đề xuất các nội dung vướng mắc gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

## **6. Về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục**

*Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư một số hạng mục như nhà lưu niệm kết nối nhà bia tưởng niệm với hồ bom Trường Đình; bia cảm thù với Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Hòa; đầu tư nâng cấp buồng nhà ông Tráp tại xóm Tri Hòa; đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại khu vực mộ tập trung của các nạn nhân trong vụ thảm sát; đặt các bản chỉ dẫn đầy đủ thông tin đường đi vào các di tích và có cơ chế hỗ trợ kinh phí để hợp đồng người quản lý của Di tích cấp Quốc gia vụ Thảm sát Bình Hòa.*

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 7492/UBND-KGVX ngày 30/11/2017 giao cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Bình Sơn. Sở Tài chính đã có Công văn số 992/STC-HCSN&DN ngày 20/4/2020 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phối hợp thực hiện và sẽ trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

## **II. Cử tri thị xã Đức Phổ phản ánh, kiến nghị**

### **1. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

*a) Cử tri phản ánh việc doanh nghiệp khai thác cát trong lòng sông Thoá có nguy cơ gây sạt lở bờ sông đoạn xóm 23 Vùng 5, xã phổ Thuận.*

Theo nội dung phản ánh thì cử tri phản ánh việc khai thác cát sông Thoá đoạn tại xóm 25, vùng 5, xã Phổ Thuận nhưng thực tế đoạn sông này thuộc ranh giới xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Qua tổng hợp hồ sơ cho thấy lưu vực sông Thoá đoạn chảy qua địa bàn huyện Đức Phổ do Công ty TNHH Một thành viên KTCT Thủy lợi Quảng Ngãi là chủ đầu tư dự án xây dựng công trình tiêu thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoá theo Quyết định số 527/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2009 của UBND tỉnh và cũng là đơn vị quản lý đoạn sông này.

Theo báo cáo của Công ty tại Công văn số 603/CT ngày 12/6/2018 thì trong quá trình thi công gói thầu 26A bổ sung, các đơn vị thi công tiến hành thu dọn, nạo vét một số mô cát cục bộ trong lòng sông trước khi nghiệm thu, bàn giao cho Công ty. Ngoài ra, các đơn vị cải tạo đồng ruộng cũng vận chuyển trên bờ đê không xin phép gây hư hỏng thân mặt đê. Qua phản ánh của Nhân dân, Công ty đã kiểm tra, ngăn chặn không cho các phương tiện vận chuyển lợi dụng việc thi công để chở đất dưới lòng sông đi nơi khác và yêu cầu đơn vị vận chuyển đất cải tạo đồng ruộng sửa lại những vị trí lún do đơn vị gây ra, giao lại nguyên hiện trạng ban đầu cho Công ty.

Ngày 14/6/2019, UBND huyện Đức Phổ đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra theo nội dung phản ánh của cử tri nêu trên. Qua kiểm tra UBND huyện xác định nội dung phản ánh của công dân là có cơ sở và UBND huyện Đức Phổ đã có Công văn số 1860/UBND ngày 24/6/2019 chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên KTCT Thủy lợi Quảng Ngãi kiểm tra, xử lý hoạt động nạo vét đất, cát dọc sông Thoa thuộc Công ty quản lý tránh tình trạng lợi dụng nạo vét lòng sông để khai thác đất, cát trái phép và khắc phục những đoạn đê bị hư hỏng; chỉ đạo UBND xã Phổ Văn kiểm tra hoạt động nạo vét đất, cát dọc sông Thoa và xử lý theo quy định của pháp luật.

*b) Cử tri phản ánh hiện nay có 02 mỏ đá (mỏ đá Km8 và mỏ đá Km9), đang hoạt động trên địa bàn thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong sử dụng mìn để khai thác làm rung chấn mạnh ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống.*

Hiện nay, tại khu vực Km8 - Km9 thuộc địa phận thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ có 02 doanh nghiệp đang sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá là: Công ty cổ phần quản lý đường bộ Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải. Qua kiểm tra hồ sơ, 02 Công ty này có đầy đủ giấy phép để hoạt động khai thác đá.

Kiểm tra, xác minh 02 hộ dân tại Km8: ông Phạm Văn Hồng và ông Nguyễn Quang Thăng. Qua kiểm tra thực tế công trình nhà ở và lấy ý kiến của 02 hộ dân nói trên thì công trình nhà ở và sinh hoạt đời sống không bị ảnh hưởng, tác động do sử dụng vật liệu nổ mìn khai thác đá gây ra.

Kiểm tra, xác minh 04 hộ dân tại Km9: bà Võ Thị Thành, ông Lữ Văn Tấn, ông Võ Quang Trung và ông Võ Quang Thành. Qua kiểm tra thực tế công trình nhà ở và lấy ý kiến của 04 hộ dân nói trên thì công trình nhà ở của các hộ dân đều bị rạn nứt vách; theo ý kiến phản ánh của 04 hộ dân này thì: Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải trong quá trình sử dụng vật liệu nổ để nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý gây ra tiếng nổ lớn, làm rung chuyển công trình nhà, gây ra nứt nhà và đề nghị Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải giảm lượng thuốc nổ; hỗ trợ kinh phí để người dân trong vùng ảnh hưởng sửa chữa lại nhà ở.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và ý kiến của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng, Đoàn kiểm tra kết luận:

Công ty cổ phần quản lý đường bộ Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải có đầy đủ cơ sở pháp lý để nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá Phở Phong và mỏ đá Vạn Lý thuộc Km8 - Km9, xã Phở Phong, thị xã Đức Phổ. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác đá của Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải tại mỏ đá Vạn Lý đã gây ra tiếng nổ lớn, làm ảnh hưởng đến công trình nhà ở các hộ dân gần khu vực khai thác.

Để khắc phục tình trạng nói trên, đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

- Đề nghị Công ty cổ phần quản lý đường bộ Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng vật liệu nổ khai thác đá tại Mỏ đá Vạn Lý và Mỏ đá Phở Phong.

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải: giảm lượng thuốc nổ trong mỗi lần nổ (*giảm  $\frac{1}{2}$  lượng thuốc nổ so với lượng thuốc nổ hiện tại hoặc chia ra nhiều lần nổ khác nhau trong ngày*) để giảm chấn động do nổ mìn gây ra; phối hợp với chính quyền xã Phở Phong và thôn Vạn Trung tổ chức họp dân, xác định mức độ hư hỏng của công trình các hộ dân xung quanh khu vực mỏ đá bị ảnh hưởng do nổ mìn để có phương án thỏa thuận hỗ trợ khắc phục cho các hộ dân. Hoàn thành trong thời gian đến trước ngày 31/3/2020 và báo cáo kết quả bằng văn bản cho các cơ quan quản lý.

- Đề nghị UBND xã Phở Phong, cấp ủy, chính quyền thôn Vạn Trung hỗ trợ Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyên Hải tổ chức thực hiện, kịp thời xử lý kiến nghị của người dân trong phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của cấp mình.

## **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*a) Cử tri phản ánh việc quy hoạch các khu tái định cư và các khu dân cư dọc hai bên Quốc lộ 1 thuộc xã Phở Thuận, phần tiếp giáp với Quốc lộ 1 không cho phép đổ đất đôi nôi mà để trống gây ứ đọng nước, làm mất mỹ quan khu dân cư.*

Theo nội dung phản ánh của cử tri, việc thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư và các khu dân cư trên địa bàn xã Phở Thuận phần tiếp giáp với Quốc lộ 1 không cho phép đổ đất đôi nôi mà để trống gây ứ đọng nước, làm mất mỹ quan khu dân cư. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra, xem xét đối chiếu với quy hoạch đã được phê duyệt để trả lời kiến nghị của cử tri.

*b) Cử tri phản ánh Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 trong quá trình thi công cống thoát nước thuộc khu dân cư số 1, thôn Tập An Nam, xã Phở Văn ảnh hưởng đến phần đất đường đi, làm sạt lở đường đi.*

Trong quá trình thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An có thiết kế, làm cống thoát nước ngang đoạn khu dân cư số 1, thôn Tập An Nam, xã Phở Văn (tại Km1091+430 Quốc lộ 1) theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và thi công hoàn thành gồm 2 dãy

cống hộp với khẩu độ 3m/1 dãy, về phía hạ lưu có tường cánh cống bê tông xi măng dài 5m và đã vận hành nhiều năm nay. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng lượng nước phía thượng lưu cống đổ về, chảy xiết vào mùa mưa nên đường dân sinh rộng 2m nằm phía Bắc hạ lưu đi xuống xóm 1, thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn bị xói lở một phần đường, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ dân.

Công ty đã có văn bản số 19/CV-PTDA ngày 25/3/2020 yêu cầu nhà thầu là Tổng Công ty Thành An đi kiểm tra thực tế xác định tình trạng sạt lở, khẩn trương có phương án khắc phục ngay tình trạng sạt lở đường đi, tạo điều kiện để bà con đi lại an toàn, thuận tiện, đồng thời không để ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Thiên Tân.

Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An sẽ theo dõi và đôn đốc Tổng Công ty Thành An thực hiện.

*c) Cử tri phản ánh do ảnh hưởng của Dự án đường tránh đông, đoạn qua địa bàn xã Phổ Minh, năm 2013 có 3,9ha đất ruộng bị sa bồi, thủy phá người dân không thể sản xuất được.*

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Phổ Minh hoán đổi diện tích hoặc đưa số diện tích bị sa bồi thủy phá này vào kế hoạch dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng. UBND xã Phổ Minh đã tổ chức họp dân, triển khai thực hiện; tuy nhiên, các hộ dân không thống nhất (chỉ có 02 hộ là: Nguyễn Văn Lương và Nguyễn Cảnh thống nhất đổi ruộng từ Tân Tự chuyển ra Sa Bình để sản xuất; còn lại 50 hộ không thống nhất).

Trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND xã Phổ Minh tiếp tục vận động người dân đưa số diện tích này vào xây dựng phương án dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng hoặc hoán đổi diện tích khác để người dân có đất sản xuất.

*d) Cử tri phản ánh đoạn đường từ Trà Câu đi Bến Bè, xã Phổ Ninh (đoạn dưới gầm cầu đường ray xe lửa) thấp nên nước tràn vào KDC ảnh hưởng đến các mặt đời sống của người dân. Đề nghị tỉnh có ý kiến với ngành đường sắt cho đổ bê tông để tiện cho việc đi lại Nhân dân.*

Thừa ủy quyền của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình có ý kiến như sau: Đoạn đường dưới gầm đường sắt này là điểm giao cắt khác giữa đường bộ và đường sắt. Theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 17 Luật Đường sắt thì: Chủ đầu tư xây dựng đường bộ mới, phải chịu trách nhiệm xây dựng nút giao cắt khác mức đảm bảo thiết kế, cấp đường, chiều cao tĩnh không (chiều cao từ mặt đường bê tông đến kết cấu cầu), ... và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, Chủ đầu tư xây dựng công trình đường bê tông đoạn dưới gầm cầu

đường sắt có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải để có ý kiến cho phép thi công điểm giao cắt khác mức đúng theo quy định của Luật Đường sắt.

*đ) Cừ tri phản ánh hiện nay vào mùa mưa nước sông Trà Câu chảy vào cống 7 gây ngập nhà cửa của Nhân dân thôn 1, xã Phổ Minh; phản ánh dọc bờ Nam sông Trà Câu đoạn thuộc xã Phổ Minh, xã Phổ Ninh có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.*

- Công điều tiết 7 cửa được UBND phường Phổ Minh đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng. Công trình có tác dụng phân lũ cho sông Trà Câu trong mùa lũ và tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo của địa phương thì việc ngập úng nhà cửa theo phản ánh của cừ tri là đúng, do tác động của việc xây dựng tuyến đường tránh thị xã Đức Phổ và hạn chế trong quản lý, vận hành công trình nên thường gây ngập nhà cửa của Nhân dân trong vùng khi xảy ra lũ lớn.

Để hạn chế tác hại do ngập lụt gây ra trong mùa mưa lũ hàng năm, đề nghị UBND thị xã Đức Phổ kiểm tra rà soát, xác định chính xác nguyên nhân gây ngập úng, để có biện pháp khắc phục; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Phổ Minh tăng cường quản lý, khai thác vận hành công điều tiết 7 cửa.

- Đối với sạt lở bờ nam sông Trà Câu:

+ Đoạn qua phường Phổ Minh: Tổng chiều dài bờ sông bị sạt lở khoảng 1.300 m (đoạn qua thôn Tân Bình: 500 m, thôn Tân Tự: 800 m) ảnh hưởng đến đất sản xuất và kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ đang triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ nam sông Trà Câu với chiều dài khoảng 500 m trên đoạn bờ sông thuộc địa bàn phường Phổ Minh.

+ Đoạn qua phường Phổ Ninh (đoạn từ cầu Đường Sắt đến cầu Trà Câu): Tổng chiều dài bờ sông bị sạt lở khoảng 1.500 m ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất nông nghiệp và có nguy cơ sạt lở mở rộng ảnh hưởng đến các khu dân cư và công trình hạ tầng ven sông. Vị trí sạt lở này đã được Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá ở mức “sạt lở nguy hiểm” và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo số 28/BC-UBND ngày 25/2/2016.

Trước mắt, để kịp thời ứng phó, yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo UBND phường: Phổ Minh, Phổ Ninh và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó thiên tai để đảm bảo an toàn; cắm biển báo, khoanh vùng khu vực đang có diễn biến sạt lở để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về lâu dài, UBND thị xã Đức Phổ tiếp tục kiểm tra, rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông tại các vị trí nêu trên để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.



e) *Cử tri kiến nghị cần lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 24; đặc biệt là đoạn qua Cầu vượt đường sắt thôn Hiệp An, xã Phổ Phong.*

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0-Km8) (trong đó có hạng mục Cầu vượt) thuộc thẩm quyền đầu tư của Bộ GTVT và được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại Quyết định số 3311/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2008 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 2048/QĐ-BGTVT ngày 14/7/2009, với tổng mức đầu tư của dự án là 396.099 triệu đồng (kinh phí dự phòng là 68.745 triệu đồng), thời gian thực hiện từ năm 2008 ÷ 2011. Theo đó, dự án không có phê duyệt đầu tư hạng mục chiếu sáng.

Đến nay, dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, đoạn Thạch Trụ - Phổ Phong (Km0-Km8) đã thi công hoàn thành và đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đồng thời, theo chủ trương chung của Bộ GTVT thì các hệ thống quốc lộ đều không đầu tư xây dựng vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng tại Văn bản số 8190/BGTVT-CLQXD ngày 12/8/2013.

g) *Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh cần đầu tư hệ thống có hệ thống điện đường chiếu sáng tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Minh để giảm bớt tai nạn giao thông.*

Đoạn tuyến thuộc Dự án tuyến tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I) xây dựng theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Tân là Nhà đầu tư.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 4012/BGTVT-KHĐT ngày 26/5/2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4217/BKH-KCHT&ĐT ngày 12/6/2008), Bộ Tài chính (Văn bản số 6859/BTC-ĐT ngày 13/6/2008) và UBND tỉnh Quảng Ngãi (Văn bản số 2185/UBND-CNXD ngày 05/8/2008), Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 25/8/2008 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2008. Theo đó, hồ sơ thiết kế được phê duyệt không có thiết kế hệ thống điện chiếu sáng.

Việc không thiết kế hệ thống điện chiếu sáng của tuyến tránh nêu trên được thực hiện theo quy mô chung của dự án mở rộng Quốc lộ 1 trên toàn tuyến là **không đầu tư xây dựng vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng** theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải nhằm đảm bảo tiết kiệm nguồn vốn đầu tư tại Văn bản số 8190/BGTVT-CLQXD ngày 12/8/2013. Tuy nhiên, Sở GTVT cũng đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản số 4109/UBND-CNXD ngày 12/7/2018 đề nghị Bộ GTVT đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến tránh QL1 đoạn qua huyện Mộ Đức và thị xã Đức Phổ nhằm đảm bảo ATGT nhưng đến nay Bộ GTVT vẫn chưa có ý kiến phản hồi.

*h) Cử tri phản ánh hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ (đoạn từ vòng xoay, tổ dân phố 5 trở vào Cửa hàng xe máy Honda Sông Trà, Đức Phổ) bị lấp không thoát nước được.*

Tuyến đường Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ là tuyến Quốc lộ 1 đi qua khu vực nội thị phường Nguyễn Nghiêm. Theo phân cấp, Tổng cục đường bộ Việt Nam là đơn vị quản lý, khai thác và bảo trì tuyến đường này. Hiện nay, hệ thống thoát nước dọc 02 bên tuyến đường Nguyễn Nghiêm, phường Nguyễn Nghiêm đoạn từ vòng xoay, Tổ dân phố 5 trở vào cửa hàng xe máy Honda Sông Trà, Đức Phổ (lý trình Km1094+500 – Km1095+100) hầu hết còn nguyên vẹn, chưa bị hư hỏng. Tuy nhiên, nhiều vị trí mương dọc đã bị tắt nghẽn, không thoát nước được.

Vấn đề nay, UBND thị xã Đức Phổ đã kiến nghị Cục Quản lý đường bộ III (đơn vị quản lý trực tiếp tuyến Quốc lộ 1) kiểm tra và nạo vét đoạn kênh mương này. Tuy nhiên, Cục Quản lý đường bộ III chưa thực hiện. Ngày 03/3/2020, UBND thị xã tiếp tục có Công văn số 520/UBND để kiến nghị Cục Quản lý đường bộ III về vấn đề này.

### **3. Về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục**

*Cử tri tiếp tục phản ánh Di tích Quốc gia Mộ và Đền thờ Huỳnh Công Thiệu chưa được quan tâm đầu tư trùng tu.*

Di tích Mộ và Đền thờ Huỳnh Công Thiệu được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia tại Quyết định số 1210/QĐ/BVHTTDL ngày 29/3/2012 gồm các điểm: Mộ (Phổ Hòa) Nhà thờ (Phổ Ninh), Đền thờ (Phổ Minh). Để phát huy giá trị di tích, năm 2014 đã đầu tư tôn tạo, nâng cấp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá di tích này mới chỉ được đầu tư tôn tạo, chống xuống cấp cho 02 điểm di tích là Mộ và Đền thờ với tổng kinh phí 300 triệu, còn Nhà thờ xã Phổ Ninh (nay Phường Phổ Ninh thị xã Đức Phổ) chưa đầu tư nâng cấp do nguồn ngân sách của địa phương còn hạn chế nên có nhiều di tích trong tỉnh chưa được trùng tu, tôn tạo bên cạnh đó từ năm 2016 Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hoá không được triển khai vì vậy Sở chưa xin được nguồn kinh phí để tôn tạo, trùng tu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện xây dựng Đề án tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh trong quý 3 năm 2020, Sở sẽ khảo sát tiếp tục đề nghị đầu tư cho điểm di tích còn lại nhằm hoàn thiện việc tôn tạo, chống xuống cấp cho di tích trong đó có Mộ và Nhà thờ Huỳnh Công Thiệu, thị xã Đức Phổ nhằm tạo điều kiện thu hút khách tham quan, phát huy tốt nhất các giá trị của di tích.

## **III. Cử tri huyện Minh Long phản ánh, kiến nghị**

### **1. Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp**

*Cử tri phản ánh hiện nay tuyến kênh Đồng Thủ - Hóc Bông, xã Long Sơn đoạn ống thủy lợi bắc qua cầu sông Phước Giang không thoát nước được.*

Tuyến kênh Đồng Thủ - Hóc Bông, xã Long Sơn có đoạn ống bắc qua cầu sông Phước Giang không thoát nước được là do người dân đầu tuyến ống tranh chấp nguồn nước nên dùng đá, cây cối bít lại đoạn ống. UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh làm việc với đơn vị thi công xử lý, làm lại đoạn ống và thông nước vào tháng 8/2019 cho đến nay.

## **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*a) Cử tri phản ánh hiện nay đoạn đường trước trường Tiểu học xã Long Hiệp (thuộc đường tỉnh lộ 624) đã bị bong tróc, dễ xảy ra tai nạn. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục.*

Trong những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Sở Giao thông vận tải đã đầu tư cải tạo, sửa chữa mặt đường, thoát nước trên tuyến ĐT.624 để đảm bảo giao thông êm thuận, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân. Riêng trong năm 2018, từ nguồn vốn Sự nghiệp giao thông, Sở Giao thông vận tải đã tiến hành sửa chữa mặt đường tuyến ĐT.624, đoạn qua huyện Minh Long, trong đó có sửa chữa mặt đường đoạn trước trường Tiểu học xã Long Hiệp (khoảng tại lý trình Km27+700); Tuy nhiên, hiện nay mặt đường tại vị trí trên xuất hiện hư hỏng, bong tróc cục bộ, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai sửa chữa hoàn thành các vị trí bong tróc, hư hỏng này.

*b) Cử tri tiếp tục kiến nghị cần đầu tư xây dựng tuyến kênh mương thoát nước, đoạn từ điểm Trường Mẫu Giáo xã Long Mai đến cầu Nước Liết.*

Tuyến ĐT.628, đoạn qua địa bàn thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long Sơn (đoạn lý trình Km25-Km27) có 1.200m rãnh thoát nước dọc (bên phải tuyến), trong đó có 60m rãnh bê tông xi măng và cống thoát nước ngang V75 tại Km26+900. Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, đã đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước đảm bảo giao thông êm thuận, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đối với việc đầu tư xây dựng tuyến kênh mương thoát nước, đoạn từ điểm Trường Mẫu Giáo xã Long Mai đến cầu Nước Liết theo kiến nghị của cử tri.

## **IV. Cử tri huyện Sơn Hà phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*a) Cử tri kiến nghị cần đầu tư xây dựng mương hộp dọc theo quốc lộ 24B (đoạn qua thôn Gò Rinh, xã Sơn Thành) vì mùa mưa nước chảy tràn qua*

*đường vào nhà dân, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, làm đường xá xuống cấp, hư hỏng.*

Kiến nghị của cử tri nêu trên là rất cần thiết; tuy nhiên việc cho phép đầu tư sửa chữa trên tuyến Quốc lộ 24B thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hàng năm, Sở GTVT đều kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí từ nguồn vốn bảo trì Trung ương để thực hiện duy tu, sửa chữa hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 24B. Tuy nhiên, do nguồn vốn bảo trì bố trí hàng năm quá ít trong khi mặt đường nhiều đoạn trên tuyến hư hỏng nặng gây khó khăn trong quá trình lưu thông, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nên trước mắt chỉ ưu tiên sửa chữa mặt đường để đảm bảo ATGT trên tuyến; vừa qua, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên Sở GTVT chỉ ưu tiên đầu tư nâng cấp mặt đường bằng BTXM đoạn qua thôn Gò Rinh, xã Sơn Thành để đảm bảo giao thông thuận lợi. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra hiện trường xây dựng kế hoạch xây dựng hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép theo kiến nghị của cử tri gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí để đầu tư trong năm 2021.

*b) Cử tri phản ánh các đơn vị kéo đường dây viễn thông VNPT, VIETTEL tại đồi Hoẵng Vờ, xã Sơn Giang đường dây đi qua quá thấp, mặt khác khi thực hiện không bồi thường đất và hoa màu cho Nhân dân.*

Viễn thông Quảng Ngãi xin trả lời các kiến nghị phản ánh như sau:

- Để đảm bảo thông tin liên lạc, tăng cường chất lượng dịch vụ Viễn thông- Công nghệ Thông tin phục vụ Đảng, Chính quyền và Nhân dân địa phương nhất là khu vực miền núi, hải đảo. VNPT Quảng Ngãi xây dựng trạm BTS Thôn 1 Sơn Giang vào năm 2016. Để đưa trạm BTS trên vào hoạt động, cần xây dựng kéo sợi cáp quang và cáp điện AC từ chân đồi đến trạm BTS (xây dựng trên đồi) có chiều dài 600 mét.

- Tuyến cáp có chiều dài 600 mét kéo trên 15 cột sắt loại 6 mét đi bằng đồi keo của 11 hộ dân, cột sắt trồng chiếm diện tích đất rất nhỏ đi qua các cây keo của dân không ảnh hưởng gì lớn đến việc trồng và phát triển keo.

- Về việc cử tri phản ánh đường dây thấp: là do tuyến cáp đi lên trạm có độ dốc lớn nên độ võng thấp hơn so với mặt bằng và lại đi lên đồi chỉ leo bộ không có phương tiện giao thông lên được nên độ võng như thế là vừa.

- Việc đền bù khi xây dựng: từ lúc xây dựng tháng 5/2016 công trình nhằm lấp đầy các vùng xa bị lổm sổm di động để phục vụ cho an ninh và Nhân dân khu vực sinh sống và quá trình canh tác trên rừng sườn đồi. VNPT Quảng Ngãi xem đây như là nguồn chi phí Viễn thông công ích phục vụ là trước tiên. Quá trình xây dựng không làm hỏng hoa màu cũng như các cây keo được trồng trên sườn đồi, nên không có phản ánh hay cản trở nào của các hộ dân.

#### **V. Cử tri huyện Sơn Tịnh phản ánh, kiến nghị**

## 1. Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp

a) Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo mở thêm điểm đầu nối kênh Chính Bắc đoạn đi qua địa bàn thôn An Hòa, xã Tịnh Giang để cung cấp nguồn nước chống hạn, đặc biệt cho xứ đồng rau màu Nà Láng.

Hiện nay UBND xã Tịnh Giang có nhu cầu mở thêm điểm đầu nối kênh chính Bắc đoạn đi qua địa bàn thôn An Hoà, xã Tịnh Giang để cung cấp nguồn nước chống hạn. Vì vậy Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Giang gửi hồ sơ thiết kế để Công ty xem xét thoả thuận thiết kế đầu nối.

b) Cử tri kiến nghị tỉnh khẩn trương chỉ đạo sớm giải quyết các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Dự án chống ngập KCN VSIP Quảng Ngãi đoạn qua Kênh B10 và các KDC lân cận.

- Dự án Chống ngập Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi đoạn qua kênh B10 và khu dân cư lân cận do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi làm chủ đầu tư; đơn vị được thuê thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Đến nay về cơ bản dự án đã thực hiện trên 90% công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Phần công việc đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng:

Thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đoạn kênh B10 nâng cấp dài 1.950m và 950m đoạn kênh tiêu (từ K0-K0+650&K0+900-K1+200).

Công trình trên kênh B10: Đã thi công xây dựng và sửa chữa 11 công trình (bao gồm: Xây dựng mới 01 tràn vào, 02 cống xả, 01 cống điều tiết, 01 cầu thô sơ, 01 bậc dân sinh kết hợp cầu qua đường; sửa chữa 04 cống qua đường đã có và nâng cấp 01 cống tiêu kết hợp tràn vào).

- Phần công việc chưa thực hiện do vướng mặt bằng:

Đoạn đào mới kênh tiêu làm nhiệm vụ tiêu thoát lũ về sông Phú Vinh từ K0+650÷K0+900 và từ K1+120÷K2+400, dài 1.450m.

Xây dựng, sửa chữa công trình trên kênh: Chưa thi công 5 công trình (gồm: 03 bậc dân sinh kết hợp cầu qua đường; 01 cống qua đường K0+867 và 01 cống xả).

Tuy nhiên, còn trường hợp bà Bùi Thị Trà vướng mắc đến việc xác định và công nhận loại đất.

- Nguyên thừa đất số 1250 thuộc tờ bản đồ trích đo số 01 xã Tịnh Phong, diện tích thừa đất 1.004,0 m<sup>2</sup>, loại đất BHK. Nguồn gốc thừa đất này do bà Bùi Thị Trà tạo lập trước năm 1975 để xây dựng nhà ở.

- Đến khoảng năm 1986, có trận bão lụt lớn đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà mà gia đình bà Bùi Thị Trà đang sử dụng, nên gia đình bà Trà đã xây

dựng nhà ở tại một mảnh vườn khác để sinh sống; thửa đất này gia đình bà Trà vẫn quản lý sử dụng vào mục đích trồng hoa màu.

- Theo hồ sơ thực hiện Nghị định 64/NĐ-CP thửa đất này là đất Hoang (Hg) và đến nay vẫn là đất nông nghiệp đang trồng mì và cỏ voi.

Khi thực hiện công tác bồi thường GPMB gia đình yêu cầu bồi thường đất ở. UBND huyện Sơn Tịnh xét thấy việc bồi thường đất ở chưa đảm bảo theo quy định. Để giải quyết vướng mắc nêu trên, UBND huyện Sơn Tịnh đã có văn bản tham vấn ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2613/UBND-TNMT ngày 03/12/2019 và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 604/STNMT-QLĐĐ ngày 02/3/2020 về quan điểm Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với ý kiến đề xuất của UBND huyện. Hiện nay UBND huyện đã chỉ đạo Chủ đầu tư, các cơ quan liên quan và UBND xã Tịnh Phong xác nhận nguồn gốc đất và loại đất trình UBND huyện công nhận để có cơ sở lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

## **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*a) Cử tri phản ánh cầu qua kênh Chính Bắc, đoạn thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, cầu qua thôn An Hòa, xã Tịnh Giang hiện nay đã xuống cấp, mặt cầu đã hư hỏng nhiều chỗ, không có thành cầu gây nguy hiểm.*

- Đối với cầu qua kênh Chính Bắc, đoạn thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông:

Cầu qua kênh Chính Bắc đoạn thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông mà cử tri kiến nghị nằm trên tuyến đường xã nối từ Quốc lộ 24B vào UBND xã Tịnh Đông, được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2004 - 2005; cầu có chiều dài 22m, bề rộng phần xe chạy 2,5m, kết cấu móng đá xây, trụ BTCT, bản mặt cầu BTCT, lan can BTCT; hiện trạng cầu hẹp, xe cơ giới tải trọng lớn không thể lưu thông, bản mặt cầu bị lồi lõm, bong tróc, xuất hiện một số vết nứt, mặt cầu bị đọng nước khi trời mưa do không bố trí lỗ thoát nước mặt; lan can BTCT bị gãy, đổ.

Để giải quyết nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân qua kênh Chính Bắc đoạn qua thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, hiện nay UBND huyện Sơn Tịnh đang triển khai thi công cầu qua kênh Chính Bắc mới cách vị trí cầu cử tri kiến nghị khoảng 150m về phía Tây, cầu mới có chiều dài 24m, khổ cầu rộng 7m, kết cấu cầu dầm BTCT DUL, tải trọng thiết kế HL93, tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng (theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND huyện Sơn Tịnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu qua kênh Chính Bắc, xã Tịnh Đông).

Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế chưa thể bố trí để tiếp tục đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp cầu qua kênh Chính Bắc tại vị trí cử tri kiến nghị, nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, đề nghị UBND xã Tịnh Đông xem xét điều tiết giao thông theo hướng: Cấm phương tiện xe

ô tô, xe cơ giới không được phép lưu thông qua cầu cũ, chỉ cho phép phương tiện xe mô tô và người đi bộ lưu thông qua cầu cũ, toàn bộ phương tiện xe ô tô, xe cơ giới sẽ sử dụng cầu mới để qua kênh Chính Bắc.

- Đối với cầu qua thôn An Hòa, xã Tịnh Giang:

Cầu qua thôn An Hòa, xã Tịnh Giang bắc qua kênh Chính Bắc, thuộc tuyến đường thôn QL.24B - Xóm Rẫy, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của khoảng 200 hộ dân thuộc thôn An Hòa và thôn Cù Và xã Tịnh Giang; cầu được đầu tư xây dựng khoảng năm 1993 cùng với kênh Chính Bắc; có chiều dài khoảng 20m, rộng 2m, kết cấu mố đá xây, trụ BTCT, bản mặt cầu BT; lan can bằng thép hình. Hiện trạng cầu hẹp, yếu, xuất hiện nhiều vết nứt ở trụ, dầm, bản mặt cầu; xe cơ giới không thể lưu thông do cầu hẹp và yếu; đường hai đầu cầu hư hỏng nặng, trũng, thấp, ngập nước vào mùa mưa.

Việc đầu tư xây dựng mới cầu qua kênh Chính Bắc thuộc thôn An Hòa, xã Tịnh Giang để phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân là cần thiết và chính đáng. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

*b) Cử tri phản ánh trạm dừng xe buýt tại vị trí phía Tây Bắc cổng KCN Tịnh Phong rất gần với trụ đèn tín hiệu giao thông rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông.*

Ngay sau khi nhận được phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Ngãi hoàn thành việc tháo dỡ trạm dừng xe buýt tại vị trí phía Tây Bắc cổng KCN Tịnh Phong.

*c) Cử tri phản ánh hiện nay trên đường QL1A phương tiện và người tham gia giao thông quá nhiều, nhưng tại các ngã 3, ngã 4 chưa lắp đặt đèn tín hiệu giao thông.*

Nội dung phản ánh nêu trên nằm trên đường quốc lộ 1 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Cục Quản lý đường bộ III; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT có văn bản đề nghị Cục Quản lý đường bộ III xem xét giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri; trên cơ sở đó, Cục Quản lý đường bộ III đã có văn bản số 248/CQLĐBIII-QLBTĐB ngày 27/02/2020 về phản hồi thông tin liên quan đến ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, theo đó, đã cho thi công 38 hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí nút giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT để điều tiết giao thông; bổ sung hệ thống ATGT trên tuyến tránh Mộ Đức, Đức Phổ, điều chỉnh di dời một số biển "Hạn chế tốc độ 60km/h"...

### **3. Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp**

*Cử tri phản ánh hiện nay các trạm hạ thế đến các KDC trên địa bàn xã Tịnh Đông cách quá xa (trên 700m) nhưng chưa được ngành điện lực quan*

*tâm đầu tư, Nhân dân tự kéo dây điện để phục vụ sinh hoạt nhưng không đảm bảo. Đề nghị tỉnh có ý kiến với ngành chức năng đầu tư hệ thống điện cho Nhân dân sinh hoạt.*

- Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 734/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị tài sản bàn giao lưới điện hạ áp thuộc dự án năng lượng nông thôn II do công ty Cổ phần điện môi trường huyện Sơn Tịnh quản lý cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi quản lý sử dụng và Công ty Điện lực Quảng Ngãi (QNPC) chính thức tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ thế trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Cũng trong thời gian này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng tiếp nhận lưới điện hạ áp tại các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Bình Sơn. Sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp tại các huyện này; QNPC đã tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp lưới điện tại các địa phương đã tiếp nhận. Hiện nay dự án đang trong giai đoạn thiết kế, thẩm định và sẽ triển khai từ năm 2020. Do tiếp nhận lưới điện với khối lượng lớn từ các huyện, nên QNPC cần phải có thời gian và nhân lực để thực hiện tiếp nhận và đầu tư lưới điện.

- Đối với lưới điện tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, QNPC đã khảo sát và làm việc với UBND xã Tịnh Đông. Hiện nay, trên địa bàn xã Tịnh Đông còn một khu dân cư ở xóm Bà Thành, thôn Đông Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông có khoảng 12 hộ dân sử dụng điện tại cột số I/4 thuộc đường dây hạ áp trực chính sau TBA Tịnh Đông 6 (75kVA) kéo về đến các hộ dân xa trên 700 mét.

- Theo kế hoạch, trong năm 2020 QNPC đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện trên địa bàn tỉnh với giá trị là 240 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng và sửa chữa lưới điện tiếp nhận hạ áp nông thôn địa bàn huyện Sơn Tịnh là 44,650 tỷ đồng (Trong đó: Đầu tư xây dựng mới: 40,3 tỷ đồng; sửa chữa lớn: 4,20 tỷ đồng; sửa chữa thường xuyên lưới điện: 0,15 tỷ đồng). Trong thời gian đến, Sở Công Thương sẽ đề nghị QNPC xem xét cân đối nguồn vốn thuộc kế hoạch ĐTXD, lập phương án bổ sung xây dựng nhánh rẽ đường dây hạ áp đảm bảo cấp điện cho 12 hộ dân ở khu vực trên và đảm bảo cấp điện cho Nhân dân trên địa bàn xã Tịnh Đông.

#### **4. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

*Cử tri phản ánh Trụ sở Phòng cảnh sát PCCC số 5 của tỉnh đã được đổ đất, xây dựng tường rào, cổng ngõ nhiều năm nay nhưng lại không tiếp tục đầu tư, gây lãng phí. Cử tri đề nghị tỉnh chuyển giao đất lại xã Tịnh Sơn quản lý, sử dụng phục vụ các công trình công cộng của địa phương.*

Ngày 20/3/2019, Công an tỉnh có Công văn số 826/CAT-PV01(PH10) gửi UBND huyện Sơn Tịnh; trong đó nêu rõ: Công an tỉnh chưa có nhu cầu sử dụng vị trí khu đất Trụ sở Cảnh sát PCCC số 05 tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Để tránh lãng phí quỹ đất, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng kinh tế địa phương, Công an tỉnh dự kiến giao lại vị trí đất này cho



UBND huyện Sơn Tịnh quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, vị trí đất này thuộc đất an ninh, đã được cấp GCNQSDĐ; do đó, đề nghị UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để có văn bản đề nghị Bộ Công an cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ngày 28/10/2019, Công an tỉnh có văn bản số 4508/CAT-PV01(PH10) đề nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Công an để chỉ đạo. Tiếp theo đó, ngày 10/01/2020, Công an tỉnh tiếp tục có Tờ trình số 135/TTr-CAT-PV01(PH10) xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an về việc giao lại phần đất này cho địa phương quản lý, sử dụng.

Hiện nay, Công an tỉnh đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để thực hiện các bước tiếp theo.

## **VI. Cử tri huyện Sơn Tây phản ánh, kiến nghị**

*Cử tri phản ánh hiện nay phong trào thể dục thể thao của Nhân dân huyện Sơn Tây ngày càng phát triển, nhưng do nguồn lực của huyện còn hạn chế nên chưa đầu tư được các thiết chế thể thao như sân vận động, nhà văn hóa đa năng. Đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí để huyện có cơ sở đầu tư.*

Với nguồn vốn đầu tư tỉnh phân bổ hàng năm cho huyện Sơn Tây hơn 14 tỷ đồng nên huyện chỉ thực hiện điều tiết những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do nguồn lực hạn chế trong khi nhu cầu đầu tư xây dựng nhiều nên đến năm 2020 huyện Sơn Tây vẫn chưa đầu tư được các thiết chế thể thao như sân vận động, nhà văn hóa đa năng theo kiến nghị của cử tri.

Trong tháng 11/2019, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025, với tổng nhu cầu kế hoạch vốn là 935,050 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện có xây dựng kế hoạch đầu tư từ ngân sách tỉnh công trình: Khu liên hợp văn hóa thể thao và thanh thiếu nhi huyện Sơn Tây (2022-2024), dự kiến tổng mức đầu tư 60 tỷ.

## **VII. Cử tri huyện Trà Bồng phản ánh, kiến nghị**

### **1. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

*Cử tri phản ánh một số doanh nghiệp khai thác cát, sạn trên Sông Trà Bồng thuộc xã Trà Phú đã hết hạn khai thác, nhưng các công ty không thực hiện nghĩa vụ trả lại hiện trạng đường đi sản xuất của Nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.*

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 27/02/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Trà Bồng, UBND xã Trà Phú. Tại thời điểm kiểm tra trên địa bàn xã Trà Phú có 02 đơn vị được UBND huyện Trà Bồng cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông gồm: Công ty TNHH Xây dựng Vân Khánh được cấp phép khai

thác tại thôn Phú An; Công ty TNHH Kinh doanh Vạn Phúc cấp phép khai thác tại thôn Phú Long. Hiện nay, 02 đơn vị này đã chấm dứt hoạt động (hết thời hạn theo giấy phép) và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng đã có Thông báo số 17/TB-TNMT ngày 30/9/2019 yêu cầu các đơn vị khai thác cát, sỏi trên địa bàn huyện Trà Bồng thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định nhưng đến nay 02 đơn vị chưa lập hồ sơ phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của UBND xã Trà Phú thì trong năm 2019, người dân trong xã Trà Phú có phản ánh hoạt động khai thác của Công ty TNHH Xây dựng Vân Khánh khai thác khoáng sản xong nhưng không trả lại hiện trạng đường đi, UBND xã đã trả lời phản ánh của cử tri là thực tế tuyến đường Công ty đi vào vị trí khai thác là đường dân tự phát để đi trồng cây, thường bị ngập vào mùa mưa chứ không phải tuyến đường giao thông.

## **2. Về lĩnh vực bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng**

*Cử tri phản ánh công trình Thủy điện Cà Tinh đã triển khai thi công xây dựng nhưng chưa bồi thường cho 45 hộ dân ở thôn Trà Gia, Trà Xanh, Trà Khương, xã Trà Lâm (đã kiểm kê, áp giá năm 2018) diện tích bị ảnh hưởng ở khu vực mực nước dâng cao trình lòng hồ 1.*

Qua công tác kiểm kê, có số liệu về đất và tài sản trên đất của các hộ ảnh hưởng bởi Dự án Thủy điện Cà Tinh, Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng đã áp giá bồi thường và các khoản hỗ trợ đúng theo quy định tại Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện trình phê duyệt phương án đợt 1 và đã hoàn thành chi trả tiền bồi thường đợt 1 theo phương án đã được phê duyệt (*bao gồm: đất, tài sản trên đất của trụ sở công ty, nhà máy 1 tại xã Trà Lâm, nhà máy 2 tại xã Trà Thủy và một số công trình phụ trợ khác của Dự án*).

\* Đối với việc bồi thường 02 lòng hồ:

Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất huyện đã công khai chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân được biết và các hộ dân đã đồng ý theo phương án, đã phối hợp thực hiện việc chi trả tiền đợt 2 (02 lòng hồ), cho 88 hộ, trong đó:

- Trà Sơn: 05 hộ.

- Trà Lâm: 83 hộ (*Gồm 81 hộ và 02 Cộng đồng dân cư Thôn Trà Gia, Thôn Trà Xanh*).

- Trên cơ sở kiến nghị của người dân, sau khi tiếp xúc, đối thoại với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Ban quản lý dự án ĐTXD và Phát triển quỹ đất phối hợp với Ban quản lý Thủy điện Cà Tinh, UBND xã Trà Lâm và 02 hộ

dân có ý kiến đề nghị kiểm kê lại cây cối, hoa màu đã phối hợp tiến hành thực hiện:

+ Ngày 14/02/2020 đã tiến hành kiểm kê lại tại hiện trường về cây cối hoa màu của hộ ông Hồ Văn Nhất (vợ Hồ Thị Thanh) thuộc Thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm bị ảnh hưởng hạng mục lòng Hồ 1. Sau khi kiểm kê lại, Hộ ông Hồ Văn Nhất đã thống nhất về số liệu kiểm đếm lại và mức bồi thường.

+ Ngày 26/02/2020 tiến hành kiểm kê lại đối với Hộ bà Hồ Thị Lý (chồng Hồ Văn Vũ) Thôn Trà Khương bị ảnh hưởng hạng mục lòng Hồ 2. Sau khi kiểm kê lại, Hộ bà Hồ Thị Lý thống nhất theo số liệu kiểm đếm tại hiện trường, mức bồi thường theo quy định.

Hiện nay, 02 trường hợp này đã nhận tiền bồi thường và không có ý kiến gì.

### **3. Về lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục**

*Cử tri phản ánh Trường Trung học phổ thông Phó Mục Gia tại xã Trà Bình đã xây dựng hoàn thành nhưng vẫn chưa nghiệm thu và tổ chức hoạt động.*

Theo đề nghị của UBND huyện Trà Bồng tại Tờ trình số 280/TTr-UBND và Đề án số 3078/ĐA-UBND ngày 31/12/2019 về việc Phê duyệt Đề án thành lập Trường THPT Phó Mục Gia huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; đề tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập trường, ngày 21/01/2020, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 27/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Đoàn Thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện thành lập Trường trung học phổ thông Phó Mục Gia, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (Đoàn Thẩm định).

Đoàn Thẩm định đã tiến hành thẩm định hồ sơ và đi thẩm định thực tế điều kiện thành lập Trường THPT Phó Mục Gia. Trên cơ sở thống nhất giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Trà Bồng trong buổi kiểm tra thực tế và nội dung cuộc họp ngày 14/02/2020 tại xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi; Sở Giáo dục và Đào tạo đã có ý kiến tại Công văn số 136/SGDĐT-TCCB ngày 17/02/2020 về việc hoàn chỉnh hồ sơ và các điều kiện đề nghị thành lập Trường THPT Phó Mục Gia.

Ngày 28/02/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường THPT Phó Mục Gia.

Sau khi UBND huyện Trà Bồng điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Đề án và hoàn thành các hạng mục của gói thầu xây lắp và trang thiết bị, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kiểm tra, thẩm định lại và tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập trường theo quy định.

### **VIII. Cử tri huyện Tư Nghĩa phản ánh, kiến nghị**

## **1. Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp**

*a) Cử tri phản ánh theo lịch gieo sạ vụ Đông xuân năm 2018-2019 của tỉnh rơi trúng vào thời điểm mùa mưa bão gây thiệt hại sản xuất lúa của Nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo điều chỉnh lịch gieo sạ cho phù hợp.*

Để chuẩn bị tốt cho mùa xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống một số cây trồng chính sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 tại Công văn số 3418/SNNPTNT ngày 07/11/2018, theo đó Lịch thời vụ được đề xuất: Tập trung gieo sạ từ ngày 20/12/2018-05/01/2019, trường hợp ở chân ruộng trũng chưa rút nước kịp thì gieo mạ để cấy, nhưng phải kết thúc trước ngày 10/01/2019.

Tuy nhiên, đến thời gian gieo sạ lúa vụ Đông xuân 2018 - 2019, tình hình diễn biến thời tiết rất phức tạp. Theo Công văn số 04/2018/BTPV/KTTVQNG ngày 26/12/2018 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi về Bản tin phục vụ gieo sạ Đông Xuân 2018-2019, thì: từ ngày 27/12/2018 - 30/12/2018, khu vực tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa vừa đến mưa to, đợt mưa này có thể ảnh hưởng đến lịch gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2018-2019. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khả năng từ ngày 31/12/2018 - 03/01/2019 khu vực tỉnh Quảng Ngãi trời chuyển rét, lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16<sup>0</sup>C - 18<sup>0</sup>C ở vùng núi, từ 17<sup>0</sup>C - 19<sup>0</sup>C ở vùng đồng bằng.

Trước tình hình diễn biến xấu của thời tiết, có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất gieo sạ lúa của vụ Đông Xuân 2018-2019; để chủ động né tránh thiệt hại do mưa bão có thể gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 4004/SNNPTNT ngày 26/12/2018 đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo lùi thời gian gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, cụ thể: bắt đầu gieo từ ngày 31/12/2018 đến tối đa ngày 10/01/2019 (phải kết thúc trước ngày 10/01/2019).

Như vậy, trước diễn biến thời tiết khó lường, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kịp thời hướng dẫn, phối hợp với các địa phương để chỉ đạo, điều chỉnh Lịch gieo sạ lúa phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại do mưa bão gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020. Đồng thời, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục theo dõi, để có phương án điều chỉnh Lịch gieo sạ lúa phù hợp với diễn biến của tình hình thời tiết trong tỉnh.

*b) Cử tri phản ánh Công ty QNASAFE sản xuất rau sạch được tỉnh cấp 5ha đất nhưng đến nay công ty chỉ sử dụng 4ha; trong khi đó hiện nay Nhân dân xã Nghĩa Hiệp không có đất để sản xuất.*

Qua kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thì Nhà đầu tư đã đầu tư toàn bộ phần diện tích đất được Nhà nước cho thuê (05ha). Tuy nhiên, hiện nay, có một phần diện tích đất của Dự án (3.000m<sup>2</sup>) nằm trong khu vực dự kiến đầu tư xây dựng Kè bắc Sông Vệ, đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

đo đạc, kiểm đếm nên Nhà đầu tư không triển khai Dự án trên phần diện tích này; một phần diện tích đất (5.000m<sup>2</sup>) bị sạt lở bờ sông sau các trận lũ lụt và một phần diện tích đất (1.000m<sup>2</sup>) bị nhiễm mặn vào mùa hè, không sản xuất được. Toàn bộ diện tích còn lại của Dự án (khoảng 41.000m<sup>2</sup>), Nhà đầu tư đã triển khai đầu tư, sản xuất sản phẩm rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, bán ra thị trường. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư điều chỉnh giảm diện tích của Dự án để phù hợp với thực tế.

*c) Cử tri phản ánh diện tích gieo sạ lúa khoảng 200ha tại xã Nghĩa Phương thời gian qua phải sử dụng 06 trạm bơm nước phục vụ sản xuất, nhưng vẫn thường xuyên thiếu nguồn nước Thạch Nham. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.*

Cử tri phản ánh diện tích 200 ha mà 06 Trạm bơm đảm nhận tưới là chưa đúng với thực tế (06 Trạm bơm này do địa phương quản lý, Công ty cấp nước tạo nguồn). Thực tế HTX Nông nghiệp Bắc Phương chỉ ký hợp đồng tưới với Chi nhánh Trạm QLTN số 3 đối với 06 Trạm bơm là: 80,48ha. Trong thời gian vừa qua, nguồn nước Thạch Nham vẫn đảm bảo tưới cho 80,48 ha nêu trên.

## **2. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

*Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty cấp thoát nước Quảng Ngãi nâng công suất, mở rộng diện tích cấp nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho Nhân dân thị trấn La Hà.*

Theo kiến nghị của cử tri thị trấn La Hà đề nghị mở rộng diện tích cấp nước sạch cho Nhân dân là yêu cầu cần thiết và chính đáng; tuy nhiên, việc đầu tư mở rộng cấp nước cho các vùng nông thôn, vùng ven thành phố thì cần có thời gian và nguồn lực tài chính thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho Nhân dân.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát và giải quyết yêu cầu về nước sạch cho cử tri.

## **3. Về lĩnh vực bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng**

*a) Cử tri phản ánh Khu dân cư Hà Mỹ Á, xã Nghĩa Thuận chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý nhưng đã đổ đất, cát, san lấp mặt bằng và công khai giá bán theo lô.*

- Khái quát dự án: Dự án Khu dân cư du lịch suối khoáng nóng Nghĩa Thuận tại thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà – Mỹ Á làm chủ đầu tư được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 22/5/2018, với quy mô 7,19ha (bao gồm: đất ở 3,96ha, đất dịch vụ 0,37ha, đất cây xanh 0,38ha, đất hạ tầng 1,96ha, đất mặt nước, kênh mương 0,51ha).

- Tình hình triển khai thực hiện:

+ Công tác lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500: Sau khi UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án, Công ty Cổ phần thương mại du lịch Hà - Mỹ Á (Nhà đầu tư) đã tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự án và được UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 7000/QĐ-UBND ngày 19/10/2018.

+ Thu hồi đất, giao đất: UBND huyện Tư Nghĩa đã ban hành thông báo thu hồi đất số 1468/TB-UBND đến số 1701/TB-UBND ngày 14/9/2018 và số 16/TB-UBND đến số 20/TB-UBND ngày 15/01/2019 thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử dụng để thực hiện dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận. Tổng diện tích đất đã thu hồi là 69.873,8 m<sup>2</sup> (diện tích đất trong quy hoạch giao cho Chủ đầu tư: 67.315,2m<sup>2</sup>; diện tích đất ngoài quy hoạch giao lại chính quyền địa phương: 2.558,6m<sup>2</sup>).

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Dự án đã được huyện Tư Nghĩa phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư 03 đợt theo diện tích thu hồi đất để thực hiện dự án. Công ty đang tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đợt 3 xong, còn 1 hộ chưa nhận tiền.

+ Công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế: Dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở theo Công văn số 662/SXD-ĐT&HT ngày 20/3/2019 và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo Công văn số 3060/SXD-ĐT&HT ngày 15/10/2019.

+ Công tác thi công, xây dựng: Đến nay, Nhà đầu tư đã thi công hoàn thành 98% khối lượng san nền đối với phần đất đã được giải phóng mặt bằng; thi công khoảng 85% hạng mục nền đường nền đường, đang thực hiện thi công cấp phối lớp dưới; đang lắp đặt hệ thống thoát nước mưa và hoàn thành thoát nước thải.

Như vậy, đến nay dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, Nhà đầu tư đang cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý như: phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền bồi thường của dự án; thủ tục thông báo thu hồi đất, giao đất; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công dự án và đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng của dự án theo thiết kế được duyệt.

- Đối với việc công khai giá bán theo lô: Đây là dự án khu dân cư do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà - Mỹ Á làm chủ đầu tư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, nên Nhà đầu tư tự tính toán, xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với dự án theo quy định. Tuy nhiên, dự án Khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận đến nay chưa đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, chưa đảm bảo đủ điều kiện để được UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy định. Trong thời gian đến, Sở Xây dựng phối hợp UBND

huyện Tư Nghĩa, các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

*b) Cử tri phản ánh việc giải phóng mặt bằng đường Tỉnh lộ 623B đi Suối nước nóng ở xã Nghĩa Thuận gặp khó khăn là do trước đây các hộ dân mua đất theo đấu giá của Nhà nước khoảng 600.000đ/m<sup>2</sup> nhưng hiện nay dự án chỉ bồi thường 82.000đ/m<sup>2</sup> theo giá quy định nên người dân không thống nhất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý.*

Qua rà soát quy định giá đất trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thì vị trí Đất mặt tiền đường đoạn từ Tỉnh lộ 623B đến giáp Suối nước nóng Nghĩa Thuận được quy định thuộc vị trí 2 khu vực 3 với mức giá 75.000 đồng/m<sup>2</sup>. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7922/UBND-NNTN ngày 28/12/2018 về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2019 (thời điểm UBND huyện Tư Nghĩa phê duyệt phương án bồi thường) thì Đối với đất ở và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở: Áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh quy định trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, theo đó căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh thì hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 đối với đất ở các xã đồng bằng huyện Tư Nghĩa thuộc vị trí 2 khu vực 3 là 1,1 lần. Do đó, giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với vị trí đất ở nêu trên trong năm 2019 được xác định bằng 75.000 đồng/m<sup>2</sup> x 1,1 lần = 82.500 đồng/m<sup>2</sup> là phù hợp với quy định bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7922/UBND-NNTN ngày 28/12/2018 về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

#### **4. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản:**

*a) Cử tri phản ánh hiện nay các tuyến đường ngõ xóm, thôn, trục xã, trên địa bàn huyện hầu hết đã bê tông hóa, được tỉnh công nhận 13/13 xã về đích nông thôn mới, tuy nhiên vẫn còn nhiều tuyến đường ngõ xóm trong huyện chưa được bê tông. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm xi măng để các địa phương tiếp tục bê tông những tuyến đường còn lại.*

Hiện nay, 13/13 xã thuộc huyện Tư Nghĩa đã đạt tiêu chí giao thông và đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Đề án Phát triển GTNT, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 và Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh thì UBND tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, hiện nay nguồn kinh phí còn hạn chế

nên chỉ ưu tiên tập trung hỗ trợ xi măng cho các xã chưa đạt tiêu chí giao thông và nằm trong lộ trình về đích nông thôn mới. Vì vậy chưa thể hỗ trợ thêm xi măng cho các xã của huyện Tư Nghĩa tại thời điểm này. Trong thời gian đến, Sở GTVT sẽ tham mưu UBND tỉnh mở rộng đối tượng được hỗ trợ xi măng là các xã đã đạt tiêu chí giao thông và có nhu cầu hỗ trợ xi măng.

*b) Cử tri phản ánh hiện nay một số tuyến đường dọc 2 bên Quốc lộ 1 tại địa bàn thị trấn La Hà bị xuống cấp, ảnh hưởng đến việc thoát nước, làm mất an toàn giao thông. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.*

Qua kiểm tra hiện trường ngày 25/12/2019, hiện trạng hệ thống thoát nước dọc trên địa bàn huyện Tư Nghĩa có tổng cộng 56 tấm đan (47 tấm đan thường và 09 tấm đan chịu lực) rãnh thoát nước dọc bị hư hỏng. Sở Giao thông vận tải có ý kiến trả lời như sau:

- Đối với các tấm đan chịu lực bị hư hỏng: Thuộc trách nhiệm bảo hành của nhà thầu thi công Dự án, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương thay thế để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

- Đối với các tấm đan thường bị hư hỏng: Trong quá trình khai thác sử dụng từ năm 2017, một số tấm đan rãnh dọc không chịu lực trên tuyến bị hư hỏng do có nhiều phương tiện tải trọng lớn đi vào (*xây dựng nhà, công trình, phát sinh kho bãi, ...*) trong khi thiết kế được phê duyệt là tấm đan không chịu lực. Việc sửa chữa các tấm đan không chịu lực bị hư hỏng do các phương tiện tải trọng lớn gây ra không thuộc phạm vi bảo hành công trình theo hợp đồng đã ký kết giữa nhà thầu và chủ đầu tư; tuy nhiên trong thời gian qua, nhà thầu thi công đã thực hiện thay thế nhiều lần các tấm đan không chịu lực tại các vị trí nói trên và hiện nay vẫn tiếp tục phát sinh các hư hỏng. Sở Giao thông vận tải đã đề nghị Cục Quản lý đường bộ III phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý và yêu cầu các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm sửa chữa các tấm đan rãnh dọc không chịu lực bị hư hỏng do sử dụng phương tiện quá tải gây ra tại Công văn số 3502/SGTVT-QLCL ngày 30/12/2019.

*c) Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng cần quan tâm hỗ trợ kinh phí tiếp tục xây dựng tuyến kênh mương N2VC3A nối dài xuống Gò Cao thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng.*

Tuyến kênh N2-VC3A, xã Nghĩa Thắng được nhà nước đầu tư năm 2018 theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 (nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh).

Tuyến mương N2VC3A nối dài xuống Gò Cao thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng là tuyến mương nội đồng, diện tưới khoảng 3ha với chiều dài khoảng 200m. Vì quy mô tuyến mương đất rất nhỏ nhưng vẫn đảm bảo tưới cho 03ha



đất lúa, trong khi đó hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện còn nhiều và chưa được kiên cố hóa.

Vì vậy, UBND huyện Tư Nghĩa chưa sắp xếp, bố trí được kinh phí để kiên cố hóa đoạn kênh này.

*d) Đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng khoảng 1.200m kè bị sạt lở bờ Bắc Sông Vệ, đoạn từ Sông Vệ đi xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, hiện nay phía Nam thuộc huyện Mộ Đức đã được xây dựng bờ kè kiên cố làm thay đổi dòng chảy dẫn đến xói mòn bờ Bắc, gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão; kiến nghị UBND tỉnh cần xây dựng bờ kè sông Trà Khúc đoạn thôn Xuân Phổ Tây và thôn Xuân Phổ Đông tránh xói mòn vào mùa mưa lũ làm ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân; xây dựng kè phía Tây Nam và phía bắc sông Cây Bứa, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa hiện nay tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng.*

- Đối với sạt lở bờ Bắc sông Vệ (đoạn từ thị trấn Sông Vệ đến xã Nghĩa Hiệp) và bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn qua thôn Xuân Phổ Tây và thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ):

Tổng chiều dài bờ Bắc sông Vệ (đoạn từ thị trấn Sông Vệ đến xã Nghĩa Hiệp) bị sạt lở khoảng 2.000 m; ảnh hưởng đến khu dân cư thôn Đông Mỹ và thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp và cơ sở hạ tầng trong vùng.

Tổng chiều dài bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn qua thôn Xuân Phổ Tây và thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ) bị sạt lở khoảng 4.200 m, ảnh hưởng đến khu dân cư và đất sản xuất trong vùng.

Kiến nghị của cử tri đã phản ánh là đúng với hiện trạng sạt lở tại bờ Bắc sông Vệ (đoạn từ thị trấn Sông Vệ đến xã Nghĩa Hiệp) và bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn qua thôn Xuân Phổ Tây và thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ) nói riêng và hiện trạng sạt lở trên toàn tỉnh nói chung. Các vị trí sạt lở này đã được Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá ở mức “sạt lở nguy hiểm” và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo số 28/BC-UBND ngày 25/2/2016.

Trước mắt, để kịp thời ứng phó, yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo UBND thị trấn Sông Vệ, UBND xã: Nghĩa Hiệp, Nghĩa Kỳ và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó thiên tai để đảm bảo an toàn; cấm biển báo, khoanh vùng khu vực đang có diễn biến sạt lở để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về lâu dài, UBND huyện Tư Nghĩa tiếp tục kiểm tra, rà soát đề xuất đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông tại các vị trí nêu trên để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

- Đối với sạt lở bờ sông Cây Bứa trên địa bàn xã Nghĩa Phương:

Đoạn bờ sông phía Tây Nam (đoạn qua thôn An Đại 3) và đoạn bờ sông phía Bắc (đoạn qua thôn Năng Tây) bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2.000 m, ảnh hưởng đến khu dân cư, cơ sở hạ tầng và đất sản xuất trong vùng. Các vị trí sạt lở này đã được Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT tại báo cáo số 28/BC-UBND ngày 25/2/2016; theo đó: Đoạn bờ sông phía Tây Nam (đoạn qua thôn An Đại 3) được đánh giá ở mức “sạt lở nguy hiểm”, đoạn bờ sông phía Bắc (đoạn qua thôn Năng Tây) được đánh giá ở mức “sạt lở đặc biệt nguy hiểm”.

Hiện nay, theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh (Chủ đầu tư) thì đoạn bờ sông phía Bắc (đoạn qua thôn Năng Tây) thuộc dự án thành phần 3 của Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công theo Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 và hiện đang được triển khai thi công xây dựng công trình với chiều dài 1.011 m. Đối với các vị trí sạt lở ngoài phạm vi dự án, đề nghị UBND huyện Tư Nghĩa:

Trước mắt, chỉ đạo UBND xã Nghĩa Phương và các cơ quan liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó thiên tai để đảm bảo an toàn; cắm biển báo, khoanh vùng khu vực đang có diễn biến sạt lở để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Về lâu dài, tiếp tục kiểm tra, rà soát đề xuất xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông tại các vị trí nêu trên để đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

*đ) Cử tri phản ánh tuyến đường cao tốc đi qua đoạn thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung dốc cao khó khăn cho dân qua lại sản xuất.*

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Tổng Công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam (VEC) xem xét giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri; trên cơ sở đó, VEC đã có văn bản số 316/VEC-QLTC ngày 06/3/2020 về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, theo đó:

Địa phương đề nghị bổ sung đầu nối với đường dẫn cao tốc tại Km135+380 đến giáp điểm cuối trục đường giao thông nội bộ khu TĐC thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa. Sau khi kiểm tra hiện trường, các bên thống nhất không bổ sung mặt đường BTXM do vị trí này nằm ngay dưới dốc cầu OP27 dẫn đến việc không đảm bảo ATGT.

*e) Cử tri phản ánh đoạn đường dẫn lên đường cao tốc ở thôn Điện An, xã Nghĩa Điện, huyện Tư Nghĩa hiện nay hệ thống biển báo, đèn tín hiệu chưa đầy đủ, hệ thống chiếu sáng chưa có; Cử tri phản ánh hệ thống điện chiếu sáng đường Tỉnh lộ 626 đoạn đi qua xã Nghĩa Hòa chưa có.*

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị Tổng Công ty ĐTVT đường cao tốc Việt Nam (VEC) xem xét giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri; trên cơ sở đó, VEC đã có văn bản số 316/VEC-QLTC ngày 06/3/2020 về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, theo đó:

Thông nhất cần bổ sung thêm phương án đảm bảo giao thông theo kiến nghị cử tri. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa được bố trí nguồn vốn, chưa được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp sau ngày 29/4/2019 nên VEC chưa thể triển khai thực hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bổ sung phương án đảm bảo giao thông trên.

## **5. Về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế**

*a) Cử tri kiến nghị tỉnh cần có cơ chế, chính sách riêng cho các em sinh viên dân tộc thiểu số khi ra trường (Cao Đẳng, Đại học) các trường công lập được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước không qua thi tuyển.*

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Việc tuyển dụng công chức, viên chức phải thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển; các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và thông qua sát hạch. Đồng thời, Theo quy định tại Luật Giáo dục năm 2019: *“Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý như nhau”* nên không được phân biệt trường công lập hay dân lập. Ngoài ra, hiện nay còn nhiều em sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số đi học theo chế độ cử tuyển vẫn chưa tuyển dụng, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp theo hệ cử tuyển.

Việc ưu tiên trong tuyển dụng đối với người đồng bào dân tộc được quy định trong Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì: *“Người dân tộc thiểu số,....: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2”*.

Do đó, không có cơ sở để ban hành cơ chế, chính sách riêng cho các em sinh viên dân tộc thiểu số khi ra trường (*cao đẳng, đại học*) các trường công lập được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước không qua thi tuyển. Việc ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

*b) Cử tri tiếp tục phản ánh Chất lượng khám chữa bệnh và tinh thần phục vụ của một bộ phận bác sỹ của Bệnh viện Quảng Ngãi chưa tốt, cần chấn chỉnh.*

Trong những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng tập trung cải tiến, đầu tư vào công tác khám, chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người bệnh. Khi Bệnh viện tự chủ chi thường xuyên là một thách thức lớn, buộc bệnh viện đa khoa tỉnh phải tăng cường công tác cải tiến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh như một mục tiêu cho sự phát triển của đơn vị, do đó Bệnh viện đa khoa tỉnh đã không ngừng cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của người bệnh cũng như cải thiện môi trường làm việc giúp nhân viên y tế yên tâm công tác.

Qua khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế hàng tháng, quý, năm được Tổ khảo sát báo cáo, phân tích kết quả, nêu rõ các ưu, khuyết điểm của bệnh viện và khoa, phòng. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã kịp thời đề ra những giải pháp, cải tiến chất lượng để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của người bệnh. Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh rất quan tâm đến kết quả của báo cáo khảo sát hài lòng người bệnh và luôn chú trọng cải tiến, thực hiện ngay những giải pháp cần thiết.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cải tiến chất lượng trang thiết bị; tập huấn, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, thái độ phục vụ của nhân viên; duy trì thường xuyên hoạt động của đường dây nóng, hòm thư góp ý, xây dựng thái độ văn minh, không có tiêu cực.

- Một số khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh

Nhận thức, thái độ ứng xử và kỹ năng giao tiếp của đa số nhân viên y tế, đã có sự chuyển biến về chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh: Biểu hiện qua sự thay đổi minh bạch thông tin và thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ đợi khám chữa bệnh, thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là tại khu khám bệnh, thay đổi về vệ sinh môi trường, vệ sinh buồng bệnh, thay đổi về chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn gặp một số khó khăn:

+ Tình trạng quá tải cục bộ tại một số phòng khám ngoại trú, khoa lâm sàng cùng với tình trạng thiếu nhân lực, một số ít viên chức, người lao động vẫn còn hạn chế trong giao tiếp ứng xử, chưa có đủ kỹ năng mềm để ứng xử tốt hoặc đối phó với các tình huống đặc biệt.

+ Thiếu nguồn lực để triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cải tạo cảnh quan môi trường.

+ Thiếu kỹ năng ứng xử đối với các sự cố về truyền thông, chưa chủ động cung cấp thông tin về những thực trạng hoạt động của bệnh viện.

+ Sự hợp tác của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên bệnh viện chưa thật sự gần gũi, đồng cảm và thống nhất.

+ Một số thủ tục khám chữa bệnh liên quan đến BHYT còn phức tạp, quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT chưa được đáp ứng thỏa đáng.

+ Một số y, bác sĩ đã chuyển sang làm việc tại khối tư nhân do thu nhập cao.

Để tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chấn chỉnh tinh thần phục vụ của cán bộ y tế, trong thời gian tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai một số nội dung sau:

+ Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế bệnh viện; tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho nhân viên y tế.

+ Nâng cấp, sửa chữa bệnh viện, sắp xếp, bố trí lại khoa, phòng phù hợp với công năng sử dụng.

+ Tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho nhân viên y tế để tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

+ Thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng người bệnh”.

+ Thực hiện các giải pháp để người bệnh vào viện được nằm mỗi người 01 giường, được hưởng các phương tiện phục vụ tối thiểu hằng ngày.

+ Thực hiện chăm sóc tốt vườn hoa cây cảnh, sửa chữa lối đi, công trình vệ sinh, các điều kiện phục vụ người bệnh, đặc biệt người khuyết tật.

+ Triển khai duy trì 5S trong toàn bệnh viện với mục tiêu tạo môi trường làm việc mỹ quan, chuyên nghiệp, người bệnh được nằm điều trị trong phòng bệnh gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

+ Tiếp tục thực hiện tốt chính sách thu hút, tuyển chọn đội ngũ y, bác sĩ có chất lượng cao về làm việc tại tỉnh. Đồng thời bố trí đội ngũ y, bác sĩ tham gia các khóa tập huấn để triển khai thực hiện kỹ thuật mới thuộc các chuyên khoa sâu, các kỹ thuật thuộc tuyến Trung ương áp dụng tại tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Trung ương Huế năm 2020.

## **IX. Cử tri huyện Lý Sơn phản ánh, kiến nghị**

### **1. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*Cử tri phản ánh tuyến đường cơ động phía Đông Nam Lý Sơn (giai đoạn 3) chủ đầu tư, khởi công xây dựng từ năm 2016, nhưng từ năm 2018 đến nay công trình ngừng xây dựng đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân thôn Đông Hộ, xã An Hải; Cử tri phản ánh đoạn đường từ vòng xoay (Ngã năm Ông mới) đi Đông Hộ xuống cấp, việc đi lại của Nhân dân và khách du lịch rất khó khăn, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.*

- Dự án Đường cơ động phía Đông Nam đảo Lý Sơn (giai đoạn 3) là công trình phục vụ Quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội địa phương thuộc Chương trình Biển Đông - Hải Đảo, với tổng mức đầu tư 688 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, do UBND tỉnh cấp quyết định đầu tư, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 01/8/2016, dự kiến thời gian thi công là 45 tháng hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Lũy kế vốn đã bố trí đến 2019 là: 183/688 tỷ đồng, đạt 26,6%. Cụ thể như sau:

+ Năm 2016: 108 tỷ đồng

+ Năm 2017: 25 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương 05 tỷ đồng (*ứng trước vốn ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng để thi công bến cập tàu Đảo Bé*)

+ Năm 2018: Không bố trí vốn

+ Năm 2019: 50 tỷ đồng

- Tổng giá trị thực hiện từ lúc khởi công năm 2016 đến năm 2019 là: 232,965 tỷ đồng/688 tỷ đồng, đạt 33,86%. Mới bố trí vốn 183/232,965 tỷ đồng = 78,5%. Hiện còn nợ đơn vị thi công là: 49,965 tỷ. Như vậy việc tạm dừng thi công là do Trung ương dừng không cấp vốn xây dựng. Bộ CHQS tỉnh

\* Phương hướng đến:

- Bộ CHQS tỉnh đã kiến nghị Trung ương tiếp tục cấp vốn để triển khai thi công công trình.

- Khi được bố trí vốn tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án như: Nâng cấp, mở rộng Tuyến nhánh số 2, Tuyến nhánh số 5, Đường bao phía Đông Nam; Hoàn thiện đoạn kè đang thi công dở dang.

## **2. Về lĩnh vực an ninh trật tự**

*Cử tri phản ánh đoạn đường sân bay, đoạn cầu cảng quân sự (thuộc đất quốc phòng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho ông Lê Hùng Phong xây dựng lều trại để kinh doanh dịch vụ. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xử lý.*

Trong những năm qua, UBND huyện đẩy mạnh chủ trương xây dựng huyện đảo Lý Sơn có môi trường “xanh, sạch, đẹp” phục vụ cho du khách

đến thăm quan trên đảo. Khu vực phía Nam Sân bay nối liền với cảng Quân sự có khoảng 1.319 m<sup>2</sup> đất quốc phòng, Nhân dân địa phương thường xuyên đổ đất, rác thải làm ô nhiễm, mất vẻ đẹp cảnh quan môi trường; Ban CHQS huyện đã làm việc với cấp ủy chính quyền, địa phương tuyên truyền cho Nhân dân và tổ chức dọn dẹp thường xuyên, song tình trạng đổ đất, rác thải của Nhân dân vẫn không chấm dứt.

Trước thực trạng trên, Ban CHQS huyện đã xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, cho phép công ty Đại Hùng Phong do ông Nguyễn Thanh Phong làm giám đốc sử dụng tạm khu vực mặt bằng nói trên để dựng một số hạng mục lắp ghép bằng vật liệu thân thiện vừa làm điểm nghỉ chân phục vụ du khách, vừa cải tạo, bảo vệ môi trường tạo cảnh quan của địa phương.

Việc cử tri phản ánh ông Nguyễn Thanh Phong lắp ghép một số công trình trên đất quốc phòng là đúng. Tuy nhiên ông Phong chỉ lắp ghép, một số công trình hạng mục nhà chòi bằng vật liệu thân thiện, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; không làm ảnh hưởng đến hoạt động quân sự; đồng thời ông Phong cam kết sẽ tháo dỡ không đòi bồi thường thiệt hại giao lại mặt bằng hiện trạng cho quốc phòng (khi quốc phòng yêu cầu thu hồi).

#### **X. Cử tri huyện Nghĩa Hành phản ánh, kiến nghị về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp**

*a) Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo trả lại diện tích 191 ha đất rừng của xã Hành Dũng do UBND tỉnh giao cho công ty TNHH Mỹ Yên thuê, đến nay đã hết thời hạn thuê đất để địa phương phân bổ cho dân.*

Đối với phần diện tích 191 ha tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-CT ngày 22/01/2003 cho Công ty TNHH Mỹ Yên thuê đất để trồng rừng, thời gian thuê đất 17 năm (kể từ ngày 22/01/2003 đến ngày 22/01/2020); Trong quá trình sử dụng đất Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng thuê đất số 01/HĐ-SĐC ngày 06/3/2003, Hợp đồng số 128/HĐTĐ ngày 30/10/2014 và Phụ lục số 141/PLHĐ ngày 13/8/2019; Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty vào ngày 01/4/2003.

Thực hiện quy định tại Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Điều 7 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công ty TNHH Mỹ Yên đã nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian thuê đất. Qua thẩm tra, xác minh hồ sơ của Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 5587/TB-STNMT ngày 29/11/2019 về việc trả hồ sơ không giải quyết; nội dung trả hồ sơ đề nghị Công ty TNHH Mỹ Yên chủ động làm việc với UBND huyện Nghĩa Hành để xác định lại mục đích sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; tổ chức rà soát lại diện tích hiện đang sử dụng.

Đến thời điểm hiện nay, đối với phần diện tích 191 ha tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành Công ty TNHH Mỹ Yên vẫn đang sử dụng, chưa được UBND tỉnh cho gia hạn thời gian sử dụng đất. Để tổng hợp ý kiến của Nhân dân đối với phần diện tích này, UBND huyện Nghĩa Hành đã phát hành Văn bản số 266/UBND ngày 09/3/2020 yêu cầu UBND xã Hành Dũng phân tích, đánh giá và lấy ý kiến Nhân dân trong khu vực; sau khi UBND huyện Nghĩa Hành tổng hợp nội dung gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý đối với phần diện tích 191 ha tại xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành theo quy định.

*b) Cử tri kiến nghị tỉnh chỉ đạo sửa chữa nâng cấp đường TL.628 từ Ngõ Cồn đến Ngõ Thắm xã Hành Trung chống ngập úng và gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của dân cư.*

Tuyến tỉnh lộ 628 đoạn từ Ngõ Cồn (Km6+208) đến Ngõ Thắm (Km6+167) xã Hành Trung dài khoảng 180m mặt đường BTXM, tình trạng mặt đường còn tốt sạch sẽ không ô nhiễm môi trường, tuy nhiên đoạn này hơi thấp và không có hệ thống thoát nước nên hay bị ngập cục bộ khi trời mưa, trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo khảo sát và bổ sung hệ thống rãnh dọc đảm bảo thoát nước.

*c) Cử tri kiến nghị tỉnh cần sớm quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cầu Phú Thọ, Phú Khương nằm trên trục đường ĐH57, cầu xây dựng đã lâu mặt cầu rất nhỏ so với mặt đường, hiện xuống cấp nặng gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.*

Về vấn đề này, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy kiến nghị của cử tri huyện Nghĩa Hành là thiết yếu, tuy nhiên, kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương hiện nay UBND tỉnh đã bố trí hết cho các dự án. Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND huyện Nghĩa Hành tổng hợp nhu cầu đầu tư và báo cáo UBND tỉnh trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/9/2019 về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 1560/SKHĐT-TH ngày 04/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

*d) Cử tri kiến nghị tỉnh nên giao việc quản lý hồ chứa nước Cây Quen cho UBND xã Hành Tín Tây quản lý, điều tiết nước cho kịp thời và phù hợp với diện tích, lịch gieo trồng của xã.*

Hồ chứa nước Cây Quen, xã Hành Tín Tây được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi khai thác theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh (Công trình đầu mối là hồ chứa nước có dung tích hồ  $\geq 01$  triệu m<sup>3</sup> hoặc đập có chiều cao  $\geq 15$ m được giao cho Công ty khai thác, trong khi chiều cao đập của hồ chứa nước Cây Quen là 23,0m).



Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi có năng lực cơ bản đáp ứng theo yêu cầu tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi nên sẽ đảm bảo việc khai thác, vận hành công trình hiệu quả, cung cấp nước tưới theo diện tích đảm nhận.

## **XI. Cử tri huyện Mộ Đức phản ánh, kiến nghị**

### **1. Về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp**

*Cử tri phản ánh Dự án hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để thoát nghèo bền vững ở các xã ven biển từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, hỗ trợ theo danh mục cũ không còn phù hợp. Đề nghị tỉnh bổ sung dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thiết bị sơ, chế biến, kho lạnh...*

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, thì nội dung chi chuyên môn của dự án quy định tại **Khoản 1, Điều 10** gồm:

“1. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

a) Đối với dự án trồng trọt: Hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch;

b) Đối với dự án chăn nuôi: Hỗ trợ giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin tiêm phòng, máy móc, công cụ sản xuất;

c) Đối với dự án lâm nghiệp: Hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón;

d) Đối với dự án ngư nghiệp (khai thác): Hỗ trợ hầm bảo quản;

đ) Đối với dự án nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, vắc xin, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản, ngư cụ đánh bắt;

e) Đối với dự án diêm nghiệp: Hỗ trợ cát, bạt, máy móc, công cụ sản xuất muối, cải tạo hệ thống cấp, tiêu nước” .

Ngoài ra, căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 thì “Các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và ngành nghề, dịch vụ áp dụng theo định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có

*thẩm quyền ban hành và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, quy mô tính chất của từng dự án”.*

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 quy định định mức kỹ thuật một số giống cây trồng, vật nuôi, vật tư để thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020.

Do đó, kiến nghị cử tri huyện Mộ Đức “*đề nghị tỉnh bổ sung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thiết bị sơ, chế biến, kho lạnh...*”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

- Đối với các dự án “*phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, kho lạnh*”, không được quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC nên không có cơ sở bổ sung.

- Đối với các nội dung hỗ trợ “*máy móc, nông cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch,...*” được quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 15/2017/TT-BTC mà không có trong danh mục Quyết định số 473/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến các địa phương và các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào Quyết định số 473/QĐ-UBND.

## **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

a) *Đề nghị UBND tỉnh kiểm tra các đơn vị thi công tại dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ. Vì hiện nay đơn vị thi công lợi dụng việc thi công bờ kè để khai thác cát đi bán, chứ không phải mục đích khai thác cát để phục vụ cho việc thi công.*

Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công xây dựng công trình Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ. Theo đó, Quy mô dự án là đầu tư các hạng mục Kè bảo vệ bờ sông dài 1.150m và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư: đường giao thông, hệ thống cấp điện, san nền, thoát nước dọc, vỉa hè, cây xanh, quảng trường, điện chiếu sáng, cấp nước, khu chợ. Nguồn vốn đầu tư là vốn khai thác quỹ đất của dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ.

Triển khai các Quyết định trên, QISC đã tổ chức lựa chọn các đơn vị thi công các hạng mục trên. Đối với gói thầu kè, giao thông dọc kè, đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 179 (nay là Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Lũng Lô 251); Công ty TNHH Hiệp Hưng và Công ty TNHH Hùng Tiến thực hiện; đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trung Long. Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được UBND tỉnh duyệt thì toàn bộ khối lượng 105.621 m<sup>3</sup> (bao gồm đất, cát đào chân

khay kè, bờ kè, nền đường giao thông) để tận dụng san lấp vào các lô san nền khu dân cư (bao gồm san nền quảng trường, công trình công cộng...) nhằm tiết kiệm, giảm giá thành đầu tư cho dự án, vừa sử dụng hiệu quả đất tận dụng (đất bờ sông có phù sa đắp quảng trường để trồng cây xanh). QISC đã tổ chức phân khai, quản lý sử dụng khối lượng trên cho các đơn vị tại Công văn số 502/QISC ngày 26/9/2018 và đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra nghiệm thu theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Như vậy, QISC khẳng định đối với phần đất, cát tận dụng thi công bờ kè được QISC phân khai cụ thể, tận dụng hiệu quả vào dự án theo quy định; các nhà thầu thực hiện đúng hồ sơ thiết kế và khối lượng san lấp đúng vị trí mà QISC đã phân khai nhằm phục vụ cho thi công chứ không phải mục đích khác; nhà thầu tư vấn giám sát kiểm tra kiểm tra giám sát theo quy định.

*b) Cử tri phản ánh hiện nay xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành đang làm 5 bờ De ra sông Vệ để chỉnh dòng nước chảy chống sạt lở bờ sông cho Nghĩa Hành, việc làm bờ De chỉnh dòng nước sẽ chuyển dòng chảy qua bên bờ sông thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp gây sạt lở. Đề nghị tỉnh xây dựng bờ kè chống sạt lở, đảm bảo phù hợp cho cả hai bên bờ sông Vệ.*

Hiện trạng vùng dự án trước khi xây dựng công trình là đoạn sông cong, bán kính cong đoạn sông hiện trạng tại thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước (thuộc bờ lõm) khoảng 450 m ( $R \sim 450m$ ), bề rộng lòng sông từ 300m đến 220m, cuối đoạn sông trên có cầu đường sắt, tại đây bề rộng lòng sông thu hẹp còn khoảng 195m; lòng sông có bãi bồi phía bờ lồi (thuộc thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành và thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức). Đoạn sông thường xuyên bị tác động bởi dòng chảy và gây sạt lở bờ sông đến sát mép đường giao thông thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước. Chính quyền và Nhân dân địa phương phải làm Barie để cảnh báo mức độ nguy hiểm. Do vậy việc đầu tư dự án nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ có nhà ở, đất ở, đất sản xuất và đường giao thông là rất cần thiết và cấp bách.

Thực hiện Công văn số 7825/UBND-TH ngày 24/12/2018 về việc hỗ trợ vốn đầu tư kè chống sạt lở bờ Sông Vệ thuộc huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành; Quyết định số 1220/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện Nghĩa Hành để triển khai thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức triển khai thực hiện dự án tại các văn bản: Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành; Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Vệ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành.

Qua phân tích, so sánh và lựa chọn, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho cơ quan tư vấn đã chọn phương án Kè mở hàn vì có ưu điểm đối với những

đoạn sông cong gấp khúc, lòng sông lớn có bề rộng  $B \geq 200m$ , dòng chảy hướng thẳng vào bờ bắc đoạn sông và giá thành thì thấp hơn rất nhiều so với loại hình kè mái nghiêng; đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ công trình và nguồn vốn được bố trí đầu tư.

- Hiện trạng dự án tại thời điểm tháng 3/2020 (đang triển khai thi công và hiện trạng sông vùng dự án sau mùa lũ chính vụ năm 2019):

Hiện tại dự án vẫn đang trong quá trình triển khai thi công số lượng mỏ hàn và kết cấu mỏ hàn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên bước đầu đã phát huy tác dụng chống sạt lở bảo vệ bờ sông qua mùa lũ năm 2019.

Hiện trạng sông Vệ vùng dự án sau mùa lũ năm 2019: Một số mỏ hàn đang được xây dựng có tác dụng hướng dòng chảy ra xa bờ đã làm thay đổi ít nhiều tới hình thái lòng dẫn. Một số bãi bồi trong lòng sông có dấu hiệu thay đổi nhằm tạo cho dòng chảy trơn thuận hơn. Đến nay, việc thay đổi lòng dẫn nêu trên nằm trong giới hạn cho phép. Hiện trạng bờ đôi diện chưa có dấu hiệu bị sạt lở.

Tình trạng sạt lở bờ sông thường hay diễn ra trên sông Vệ và các sông trong vùng, nhất là vào mùa mưa lũ chính vụ hàng năm. Việc đánh giá thực trạng và nguyên nhân sạt lở bờ sông cần được tiến hành thường xuyên do chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành tổ chức thực hiện xét thấy việc xây dựng kè chống sạt lở ven sông tại thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành là hợp lý.

## **XII. Cử tri thành phố Quảng Ngãi phản ánh, kiến nghị**

### **1. Về lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp:**

*a) Cử tri phản ánh từ năm 2018 đến nay ngư trường nghề giã cào đôi (lưới kéo) khai thác kém hiệu quả, thường xuyên bị thua lỗ, nhiều đôi tàu hành nghề lưới kéo của bà con ngư dân phải đậu bờ, ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân, ngư dân không có khả năng trả nợ vay ngân hàng, một số Ngân hàng thương mại đã tiến hành kê biên, niêm phong tài sản để đấu giá, thu hồi nợ. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Quảng Ngãi và các ban, ngành có liên quan xem xét giãn nợ, khoan nợ, đồng thời có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững nhằm tạo điều kiện cho bà con ngư dân sớm ổn định cuộc sống.*

- Thực trạng việc phát triển tàu cá làm nghề giã cào đôi (lưới kéo) tại địa phương trong những năm qua

Từ năm 2016 trở về trước, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đặc biệt xã Nghĩa An và xã Phổ Thạnh) những tàu cá làm nghề lưới kéo đôi khai thác rất có hiệu quả, lợi nhuận ròng mỗi năm ít nhất khoảng 1 - 2 tỷ đồng/đôi tàu. Chính vì thấy khai thác có hiệu quả nên một số ngư dân trước đây chỉ đi “bạn” trên những tàu đang làm ăn có hiệu quả và một số ngư dân đi làm ăn xa lâu năm trở về quê đồ xô đi vay tín dụng tại các Ngân hàng thương mại,

mượn “sổ đỏ” của người thân để vay ngân hàng và bốc “nóng” của những người thân quen tại địa phương để đầu tư đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo đôi công suất lớn, nâng số tàu cá làm nghề lưới kéo của tỉnh lên trên 1.400 chiếc, riêng xã Nghĩa An gần 900 chiếc.

Trước tình hình ngư dân phát triển nóng nghề lưới kéo, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản (Công văn số 9443/BNN-TCTS ngày 18/11/2015), Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh biện pháp tăng cường quản lý phát triển tàu cá trên địa bàn tỉnh (Công văn số 6224/UBND-NNTN ngày 04/12/2015), theo đó: *“kể từ ngày 01/12/2015 tạm dừng việc cấp Văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lặn; cải hoán đổi với các tàu cá từ nghề khác sang làm nghề lưới kéo, nghề lặn; không cấp Giấy chứng nhận đăng ký và Giấy phép khai thác thủy sản cho những tàu cá mua từ tỉnh ngoài về làm nghề lưới kéo, nghề lặn...”*

Tiếp theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân không đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo hoặc chuyển từ các nghề khác sang làm nghề lưới kéo; cảnh báo với các ngân hàng thương mại về những rủi ro trong việc cho vay đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo. Tuy nhiên, những năm đó, nghề lưới kéo mang lại thu nhập cao nên ngư dân bất chấp, xin văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá làm các nghề khác (nghề câu, vây, rê...) nhưng đóng xong lại làm nghề lưới kéo hoặc tự ý cải hoán tàu chuyển từ nghề khác sang nghề lưới kéo.

- Nguyên nhân dẫn đến đời sống khó khăn của ngư dân

Các ngân hàng thương mại (ngân hàng) có chủ trương cho ngư dân vay vốn đầu tư đóng mới tàu cá nghề lưới kéo nhưng không có sự phối hợp với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong việc thực hiện định hướng, xác nhận và thẩm định đối tượng cho vay.

Một số chủ tàu vốn tự có rất ít, nhưng đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo đôi giá thành từ 5 đến 10 tỷ đồng/2 tàu, ngoài việc thế chấp tài sản bằng đôi tàu đóng mới, chủ tàu còn phải mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân để thế chấp cho ngân hàng. Bên cạnh đó, một số chủ tàu còn phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao để chứng minh vốn tự có theo phương án sản xuất kinh doanh để được vay vốn ngân hàng.

Trong lúc ngư dân đang loay hoay tìm cách để đưa tàu tiếp tục đi hoạt động khai thác thủy sản, gia đình chưa ổn định thì một số ngân hàng đã phối hợp cơ quan chức năng thực hiện kê biên, niêm phong tài sản, đấu giá để thu hồi nợ do vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng. Mặc khác, còn bị áp lực trả nợ từ các khoản vay nóng với lãi suất cao.

Việc phát triển nhanh về số lượng tàu cá làm nghề lưới kéo làm cho nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, cộng với các yếu tố khác như: chi phí nhiên liệu

ngày càng tăng cao, thiếu hụt lao động nên dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp, thua lỗ, tàu nằm bờ, nợ nần, nguy cơ phá sản là điều tất yếu.

- Nhằm tạo điều kiện cho ngư dân ổn định cuộc sống và tinh thần, đặc biệt là ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, cần có một số giải pháp sau:

Các ngân hàng xem xét nếu đủ điều kiện theo quy định thì thực hiện cơ cấu lại khoản vay, giảm lãi vay, thực hiện cơ chế khoan nợ gốc và lãi hoặc bằng giải pháp nghiệp vụ khác của ngân hàng trong khoảng thời gian cụ thể để tạo điều kiện cho ngư dân có cơ hội và thời gian trả nợ cho ngân hàng.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đang chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh xem xét ban hành *Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh*, nhằm cơ cấu lại đội tàu cá có nghề khai thác thủy sản thân thiện với môi trường, định hướng hạn chế và giảm dần phát triển tàu cá nghề lưới kéo trong thời gian đến.

Trước mắt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ dân sinh để ngư dân ổn định đời sống, yên tâm bám biển khai thác thủy sản.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh nghiên cứu việc đầu tư xây dựng các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá và trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 nhằm tạo điều kiện cho tàu cá cập cảng chỉ định theo quy định; đồng thời tạo điều kiện cho ngư dân địa phương chuyển đổi nghề khai thác thủy sản sang làm các nghề dịch vụ hậu cần nghề cá để phát triển kinh tế nâng cao đời sống.

*b) Cử tri phản ánh hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều hộ gia đình tự phát nuôi chim yến trong khu dân cư, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp chấn chỉnh.*

Đối với hoạt động nuôi chim yến trước thời điểm 05/3/2020 được thực hiện theo các quy định tại Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến, Nghị định 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản và Nghị định 123/2018/NĐ-CP ngày 17/09/2018 Sửa đổi bổ sung một số quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể:

+ Về vị trí xây dựng mới cơ sở nuôi chim yến: Tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở để nuôi chim yến phải thực hiện theo Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT

ngày 22/7/2013 phù hợp với quy hoạch hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của UBND cấp huyện. Tuy nhiên, theo Quyết định số 2655/QĐ-BNN-PC ngày 29/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành, thì đã bãi bỏ nội dung trên, nghĩa là các cơ sở mở nuôi chim yến không cần nằm trong quy hoạch hay có văn bản chấp thuận của UBND huyện.

+ Về âm thanh: Cường độ âm thanh không vượt quá 70 dBA (Đề xi ben A) trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ và không được sử dụng âm thanh trong thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Đối với hoạt động nuôi chim yến sau ngày 05/3/2020 được thực hiện theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, như sau:

+ Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến: từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày.

+ Riêng nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh.

Về biện pháp chấn chỉnh, xử lý: Thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực này gồm UBND các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

## **2. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường**

*Cử tri tiếp tục phản ánh Dự án kênh tiêu thoát nước Từ Ty, đoạn qua phường Quảng Phú thì công chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân; Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải nên nhà máy sản xuất bột cá Thanh Hoa xả thải gây ô nhiễm môi trường.*

- Dự án Kênh tiêu, thoát nước Từ Ty (đoạn qua phường Quảng Phú) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 24/6/2019, với tổng mức đầu tư là 79,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh. Đến nay Dự án đã được bố trí vốn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thẩm định thiết kế BVTC + dự toán, dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối tháng 5/2020, hoàn thành trong tháng 8/2021.

- Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ không có hệ thống thu gom, xử lý nước thải nên nhà máy sản xuất bột cá Thanh Hoa xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi quản lý

sử dụng tháng 9/2016 với tổng mức đầu là 107,4 tỷ đồng; trong đó có Bể xử lý nước thải với các thông số như sau:

+ Bể xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải tại khu vực bến cá và một phần khu dịch vụ hậu cần hậu cần nghề cá.

+ Bể được chia làm 03 ngăn: ngăn lắng 1, ngăn lắng 2 và ngăn lọc.

+ Bể xử lý nước thải có diện bề mặt là 66,7m<sup>2</sup>, xây ngầm dưới mặt đất 2,45m.

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại Cảng cá Tịnh Kỳ chủ yếu là nước thải sau khi rửa cá và vệ sinh mặt bến cá, việc thu gom và xử lý nước thải bằng cách lắng lọc được chia làm 3 ngăn chính sau đó dẫn về tuyến ống chính thoát ra sông. Hiện nay trên toàn quốc nói chung và tại Cảng cá Tịnh Kỳ nói riêng việc thu gom và xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Cảng cá đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi trường là hầu như chưa thể thực hiện được.

Trong quá trình hoạt động thì nước thải tại Bến cá được đưa về Bể xử lý nước thải, tuy nhiên, qua quá trình đưa vào sử dụng đến nay, Bể xử lý nước thải đã đầy nên không tránh khỏi có lượng nước thải tràn ra ngoài làm ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với việc xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất bột cá Thanh Hoa:

Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ - Chi nhánh Công ty CP Bột cá Thanh Hoa được đầu tư xây dựng năm 2014, đi vào hoạt động sản xuất năm 2015 và có hệ thống xử lý nước thải riêng. Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy đã được các cơ quan có chức năng kiểm tra và cho phép hoạt động xả nước thải ra môi trường.

Năm 2018, UBND tỉnh đã cho Công ty CP Bột cá Thanh Hoa thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến thủy sản Sa Kỳ tại xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 03/8/2018).

Hiện nay, khi hoạt động thì nước thải của Nhà máy sản xuất bột cá Thanh Hoa đều được thu gom và xử lý trước khi đưa ra môi trường.

Như vậy, việc phản ánh của cử tri về hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Nhà máy Bột cá Thanh Hoa chưa chính xác.

### **3. Về lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư**

*Cử tri kiến nghị xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao diện tích đất thừa sau khi công trình hoàn thành của Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (đoạn Mỹ Trà - Mỹ Khê qua địa bàn xã Tịnh Long).*

- Đối với các tồn tại vướng mắc GPMB của dự án:



Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh đã có báo cáo, kiến nghị tại Công văn số 2144/BQL-PTQĐ ngày 27/12/2019 và UBND thành phố đã có Công văn số 141/UBND-XD ngày 13/01/2020 chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng phối hợp triển khai thực hiện.

- Đối với việc bàn giao diện tích đất thừa sau khi hoàn thành dự án:

UBND thành phố đã có Công văn số 621/UBND ngày 10/3/2016 về việc xử lý phần diện tích đất thừa dự án trên địa bàn thành phố, theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cùng phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện. Ngày 27/7/2016, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 2079/SGTVT-QLĐT về việc cấm mốc giới ngoài thực địa đối với phần đất thừa sau khi thu hồi thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc và dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc, theo đó, việc thực hiện cấm mốc giới chi tiết đối với phần đất thừa còn lại sau khi hoàn thành dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc cho tổng chiều dài là 12,3Km với số lượng cọc mốc là rất lớn; do đó, việc bố trí kinh phí của dự án để tổ chức cấm mốc giới chi tiết phần đất thừa theo như đề nghị của UBND thành phố là không có cơ sở để thực hiện. Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh thu hồi và giao đất tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 và để xác định phần diện tích đất thừa, yêu cầu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan, Chủ đầu tư kiểm tra thực hiện theo nội dung đã chỉ đạo tại Công văn số 621/UBND ngày 10/3/2016 nêu trên để có cơ sở bàn giao cho UBND thành phố quản lý.

#### **4. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*Cử tri phản ánh Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng quản lý và sử dụng chưa thật sự hiệu quả, nhất là bể bơi.*

Thực hiện các Quyết định số 3532a/QĐ-TWĐTN ngày 20/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư và cho phép chuẩn bị đầu tư Dự án Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 3617a-QĐ/TWĐTN ngày 22/10/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phê duyệt Dự án đầu tư Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã tập trung triển khai thực hiện các quy trình đầu tư xây dựng, đến nay các hạng mục của Dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương và địa phương đã thực hiện hoàn thành.

- Đối với việc quản lý, vận hành Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi:

Đối với Nhà Thi đấu, hạng mục này đã triển khai hoàn thành từ cuối năm 2017. Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức các Giải Bóng đá (Bóng đá U11), Bóng Chuyền, Cầu lông, các Hội thi, Hội diễn; hiện tại buổi chiều từ 17h-19h, trong Nhà thi đấu, các

Câu lạc bộ Cầu lông đều đến Sinh hoạt đều đặn, trước nhà thi đấu, Câu lạc bộ Bóng rổ, Câu lạc bộ võ thuật vẫn tập luyện đều đặn từ đầu năm 2018 đến nay. Ngoài ra, trong khung giờ từ 7h-17h chiều, Nhà Thi đấu hiện đang mở cửa phục vụ miễn phí cho các cháu đến sinh hoạt như: Chơi cầu lông, tập văn nghệ,... Hiện nay, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng đã thành lập được các CLB võ thuật, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ,... qua đó góp phần phát huy hiệu quả của Dự án và đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục thể thao của người dân.

Đối với hạng mục bể bơi, mặc dù khối nhà bể bơi đã thi công hoàn thành từ cuối năm 2017; tuy nhiên, hệ thống thiết bị phục vụ bể bơi (hệ thống lọc nước, cân bằng nước) mới bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2018 đến nay; hệ thống bể bơi mới được thi công hoàn chỉnh, đủ điều kiện khai thác sử dụng, hạng mục bể bơi đã bắt đầu hoạt động từ hè 2019, từ tháng 9/2019 đến tháng 01, thời tiết Quảng Ngãi đang giai đoạn vào mùa Đông và nghỉ Tết Nguyên đán, nên bể bơi tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, trong thời gian qua các cấp, các ngành và toàn xã hội đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên hiện tại Bể bơi chưa mở cửa phục vụ cộng đồng, Khối nhà bể bơi dự kiến mở cửa hoạt động khi tình hình Quảng Ngãi tuyên bố hết dịch Covid-19.

Đối với hạng mục khối nhà hành chính, thi công hoàn thành từ cuối năm 2017: tầng 1 đã giao cho Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng khai thác vận hành, phát huy hiệu quả. Đối với tầng 2, tầng 3 khối nhà hành chính, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tạm giao cho Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng sử dụng làm nơi tổ chức sinh hoạt các lớp năng khiếu cho thanh thiếu nhi. Hiện các phòng chức năng của Trung tâm đang làm việc tại Khối nhà này. Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên đào tạo các lớp năng khiếu cho thiếu nhi như: Lớp hiphop, MC, Vẽ, Aerobic, ball dance, hát, khiêu vũ, piano, luyện chữ đẹp,... Khối nhà đã và đang phát huy đúng công năng sử dụng.

Đối với khuôn viên của Trung tâm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư các thiết bị phục vụ cộng đồng như: Thư viện sách, Khu thể dục ngoài trời, khu vui chơi miễn phí cho thiếu nhi, xây dựng sân bóng rổ, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá phục vụ miễn phí cho người dân và thanh thiếu nhi. Hiện tại, hàng ngày có khoảng trung bình 200-300 người dân đến tập thể dục vào buổi sáng, tối và 300-500 thiếu nhi đến sinh hoạt, vui chơi và học tập các lớp năng khiếu do Trung tâm tổ chức.

- Về tình hình hoạt động chung của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi:

Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 trên cơ sở sáp nhập Nhà Thiếu nhi và Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh. Trung tâm có

chức năng nghiên cứu, xây dựng các mô hình hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, giáo dục và rèn luyện thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tổ chức các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động ngoại khóa bổ trợ học tập cho thanh thiếu nhi; tổ chức truyền thông, hướng nghiệp, dạy nghề, tư vấn việc làm, tổ chức các dịch vụ việc làm cho thanh niên.

Với những chức năng đó, từ ngày thành lập đến nay, mặc dù đang trong lộ trình tự chủ nguồn kinh phí hoạt động, chất lượng hoạt động của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi ngày càng nâng lên; ngày càng tổ chức được nhiều hoạt động, tạo được nhiều sân chơi mới cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh, đặc biệt tổ chức được nhiều lớp năng khiếu, nghệ thuật cho thanh thiếu nhi, tư vấn hướng nghiệp, đồng hành trong giải quyết việc làm cho thanh niên toàn tỉnh. Năm 2018, Trung tâm vinh dự được Hội đồng Đội Trung ương trao cờ xuất sắc trong thi đua. Hiện nay, Trung tâm đang thực hiện lộ trình tự chủ ngân sách hoạt động theo quy định, đến nay đã tự chủ được 50% ngân sách hoạt động và dự kiến tự chủ hoàn toàn vào năm 2021 theo Kế hoạch chung của tỉnh.

### **XIII. Một số kiến nghị chung của cử tri trong tỉnh**

#### **1. Về lĩnh vực cơ chế, chính sách**

*Cử tri trong tỉnh phản ánh việc thu phí về gia hạn thời gian sử dụng giấy CNQSDĐ cho hộ dân quá cao (540.000đ/giấy), đề nghị Nhà nước nên hạ thấp mức đóng lệ phí này, tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục gia hạn giấy CNQSDĐ.*

Qua nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện kiểm tra, rà soát đơn giá dịch vụ công đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019, theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 993/STNMT-VP ngày 25/3/2020 đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng, điều chỉnh lại đơn giá dịch vụ công và đối tượng thu của một số nội dung đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 17/7/2019.

UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng đơn giá giá dịch vụ công điều chỉnh và trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt đúng theo trình tự của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

#### **2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản**

*a) Cử tri các huyện đồng bằng phản ánh việc đầu tư xây dựng các khu dân cư quá nhiều làm mất đất sản xuất nông nghiệp của Nhân dân, dẫn đến Nhân dân không còn đất sản xuất, rơi vào tình trạng rất khó khăn trong cuộc sống; giá đền bù đất ở, đất sản xuất của Nhân dân thấp, không phù hợp với*

*thực tế. Đề nghị tỉnh nâng mức giá đền bù, để người dân không chịu thiệt thòi.*

- Việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư với mục tiêu xây dựng một khu dân cư hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết chặt chẽ với cảnh quan xung quanh, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, phù hợp với định hướng quy hoạch; tạo ra môi trường sống văn minh, hiện đại, giải quyết kịp thời nhu cầu về nhà ở; cải thiện tốt hơn điều kiện về hạ tầng kỹ thuật góp phần giải quyết vấn đề môi trường, môi sinh khu vực dự án và tạo ra một khu dân cư có không gian xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án này có một phần diện tích đất nông nghiệp sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, các dự án được quyết định chủ trương đầu tư trong thời gian vừa qua chủ yếu vào cuối năm 2017 và năm 2018, hiện nay các nhà đầu tư đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, để đánh giá đầy đủ về diện tích đất lúa bị ảnh hưởng, cũng như thu nhập của người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 272/TB-UBND ngày 21/9/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND ngày 19/9/2018, nhằm hạn chế việc sử dụng đất lúa trong việc xây dựng khu dân cư, khu đô thị; ngày 11/10/2018, Sở Xây dựng có Công văn số 3135/SXD-QLN&BDS đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện ý kiến thẩm định, cần làm rõ nội dung việc sử dụng đất lúa trong công văn góp ý thẩm định và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn cũng làm rõ việc diện tích đất lúa này hàng năm sản xuất như thế nào, hiệu quả hay không, khi thu hồi ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân như thế nào, cần thiết đưa vào quy hoạch hay loại khỏi quy hoạch đất lúa của các huyện, thị xã, thành phố và được sự đồng thuận, thống nhất của đa số Nhân dân trong vùng thực hiện dự án.

Do đó, đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư được UBND quyết định chủ trương đầu tư, có nhiều dự án có sử dụng đất lúa; tuy nhiên, diện tích đất lúa này đã được quy hoạch là đất ở và đã loại khỏi quy hoạch đất lúa của các huyện, thị xã, thành phố và được sự đồng thuận, thống nhất của đa số Nhân dân trong vùng thực hiện dự án.

- Đối với giá đền bù đất ở, đất sản xuất của Nhân dân thấp, không phù hợp với thực tế:

Luật đất đai năm 2013 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014) quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng bảng giá đất và giá đất cụ thể và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi ban hành.

Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019).

Theo quy định của pháp luật đất đai việc thực hiện tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được xác định trên cơ sở giá đất quy định trong Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành hàng năm (giá đất cụ thể) tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường. Ngoài giá đất để tính tiền bồi thường được xác định như trên thì khi người sử dụng đất bị thu hồi đất còn được hưởng các chính sách hỗ trợ, tái định cư theo quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, cụ thể: (1) Đối với đất nông nghiệp và đất sản xuất kinh doanh: Người sử dụng sẽ được hưởng các khoản hỗ trợ về ổn định đời sống, ổn định sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng 3 đến 5 lần giá đất nông nghiệp của cùng loại đất quy định trong bảng giá đất và các khoản hỗ trợ phù hợp khác theo quy định; (2) Đối với đất ở, người sử dụng đất được xem xét, hỗ trợ tái định cư, bố trí tái định cư hoặc phân phối lại đất ở cho người đang sử dụng đất có đất bị thu hồi; giá đất tái định cư được xác định để tính thu tiền sử dụng đất cũng theo cơ chế tương đương giá đất bị thu hồi trước đó và được Nhà nước hỗ trợ mức chênh lệch tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư và các khoản hỗ trợ phù hợp khác theo quy định.

Từ những nội dung nêu trên cho thấy khi thực hiện thu hồi đất thì ngoài việc bồi thường, người sử dụng đất còn được hưởng các chính sách hỗ trợ, tái định cư phù hợp với từng loại đất, đảm bảo được quyền lợi của người dân và không bị ảnh hưởng lớn về giá đất bồi thường.

Hiện nay, dự thảo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024) đang trình HĐND tỉnh để thông qua tại kỳ họp sắp tới (dự kiến trong tháng 4/2020) đã có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ có quyết định ban hành để áp dụng thay thế cho Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh quy định tại Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 để áp dụng giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ... để áp dụng trong thời gian đến.

*b) Cử tri các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà kiến nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu qua sông Trà Khúc cho các xã ở phía Tây để thuận tiện trong việc đi lại và lưu thông hàng hóa của Nhân dân, phát triển kinh tế.*

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 04 cầu bắc qua sông Trà Khúc gồm: cầu Trà Khúc 1, cầu Trà Khúc 2, cầu Thạch Bích và đang chuẩn bị hoàn thành cầu Cửa Đại, có thể nói việc đầu tư xây dựng các dự án trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Trà Khúc theo kiến nghị của cử tri các huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sơn Hà là dự án lớn, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá tác động của dự án và nguồn kinh phí cho dự án tương đối lớn. Do đó, UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá sự cần thiết đối với nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri.

*c) Cử tri các huyện Mộ Đức, Bình Sơn đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí đôn điền đổi thửa cho địa phương vì công việc đã hoàn thành nhưng chưa được hỗ trợ, nhất là kinh phí hỗ trợ di dời mộ mà do Nhân dân đã thực hiện.*

Theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2020 thì kinh phí đôn điền đổi thửa và hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ là 30 tỷ đồng, trong đó bố trí 50% để trả nợ kinh phí đôn điền đổi thửa là 15 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định nêu trên của UBND tỉnh, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 428/SNNPTNT ngày 02/3/2020, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 414/STC-NS ngày 06/3/2020 với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng, trong đó kinh phí trả nợ 15 tỷ đồng.

Như vậy, dự toán năm 2020 chỉ có 15 tỷ đồng để bố trí trả nợ kinh phí đôn điền đổi thửa (gồm: Bình Sơn 04 tỷ đồng, Mộ Đức 3,5 tỷ đồng, Sơn Tịnh 02 tỷ đồng, Nghĩa Hành 1,335 tỷ đồng và Đức Phổ 4,165 tỷ đồng). Đối với yêu cầu của cử tri, giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí trả nợ vào cuối năm 2020 nếu có nguồn kinh phí, trường hợp không có nguồn kinh phí sẽ bố trí trong dự toán năm 2021.

### **3. Về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp**

*Cử tri nhiều huyện trong tỉnh phản ánh hiện nay theo quy định của Bộ Tài chính thì điện thấp sáng công cộng (điện đường) không thu thuế giá trị gia tăng, tuy nhiên điện lực vẫn thu thuế giá trị gia tăng. Đề nghị các cấp, các ngành cần kiểm tra, giám sát để thực hiện đúng quy định.*

Về việc này, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có Văn bản số 2099/CT-TTHT ngày 12/8/2019 trả lời Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Tiền điện thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 10%.

Đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại điểm b, khoản 11, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:



“11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. Các dịch vụ nêu tại khoản này không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Cụ thể:

a) Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, bảo vệ rừng do Nhà nước làm chủ rừng, bao gồm hoạt động quản lý, trồng cây, chăm sóc cây, bảo vệ chim, thú ở các công viên, vườn thú, khu vực công cộng, rừng quốc gia, vườn quốc gia;

b) Chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên. Doanh thu không chịu thuế là doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng”.

Mặt khác, Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 5209/TCT-CS ngày 13/12/2018 trả lời Cục thuế Bà Rịa - Vũng Tàu: “Doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phân biệt nguồn kinh phí chi trả. Tiền điện thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%”.

Ngoài ra, để làm rõ thêm nội dung này, ngày 25/3/2020, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành liên quan để trao đổi, làm rõ nội dung thuế GTGT đối với dịch vụ chiếu sáng công cộng. Cuộc họp đã thống nhất việc QNPC thu thuế 10% tiền điện cho mục đích chiếu sáng công cộng là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri còn giải quyết chưa thỏa đáng./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P. N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THntp61.



**Trần Ngọc Căng**